



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 12

สภ.ย. หนุนการทำสวนยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแก้ระเบียบฯ การให้ทุนสงเคราะห์ ไฟเขียวเกษตรกรสามารถลดจำนวนปลูกลง เหลือไร่ละ 40 ต้นได้หวังให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะปลูกยางควบคู่ไปกับพืชชนิดอื่นๆ

นายประสิทธิ์ หิมิตเสน รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภ.ย.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ขณะนี้ราคายังทรงตัว แม้ในช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ทำให้ยางออกสู่ตลาดน้อยลงก็ตาม แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น ความต้องการยางมีน้อย ทำให้ราคาในตลาดชั้นนำต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาประมาณ 50 บาท ต่อกิโลกรัม และคาดว่าแนวโน้มในอนาคตราคายังจะไม่กระเตื้องขึ้น เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใดๆ มากกระตุ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยอาจจะอยู่ไม่ได้

“เกษตรกรจะต้องปรับตัว ด้วยการลดต้นทุนการผลิตของสวนยาง พร้อม ๆ กับลดปริมาณการปลูกลง เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาด ระหว่างความต้องการใช้และ

## สภ.ย.แก้ระเบียบรับปลูก40ต้น/ไร่ ปลูกพืชเสริมรายได้ก่อนเปิดกรีด

ปริมาณการผลิต และที่สำคัญ สภ.ย.ได้แนะนำให้ใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ”

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสภ.ย.ได้สนับสนุนให้เกษตรกรนำแนว

สงเคราะห์อัตราเดิม คือ ไร่ละ 16,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางอย่างได้ผล

“การปลูกลงพาราเหลือไร่ละ 40 ต้น จะทำให้ระยะห่างระหว่างต้นยางเพิ่มมากขึ้น

ทำให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะปลูกยางควบคู่ไปกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาจจะเป็นไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หรืออาจปลูกลงควบคู่ไปกับการทำปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ วัว แพะ แกะฯ” ที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำสวนยาง ในบางพื้นที่อาจจะขุดบ่อเลี้ยงปลาได้ สภ.ย.พร้อมที่จะให้การสนับสนุน” รักษาการ



ปลูกกล้วยระหว่างร่องยาง

ผู้อำนวยการ สภ.ย. กล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในสวนยาง ล่าสุดสภ.ย.ได้แก้กฎระเบียบการให้การสงเคราะห์ใหม่ กรณีที่เกษตรกรขอโค่นสวนยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ สภ.ย.อนุญาตให้ลดจำนวนต้นยางที่ปลูกจากไร่ละ 76 ต้น เหลือไร่ละ 40 ต้นได้ ในขณะที่ยังได้รับทุน

ผู้ดำเนินการ สภ.ย. ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางรายใด สนใจที่จะทำสวนยางแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ สภ.ย.ในทุกรัฐบาลของประเทศไทย

## เดินหน้า 4 โครงการ แก้ปัญหายางพารา

นายประสิทธิ์ หนิมเส้น รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2558-2564 จะดำเนินโครงการสำคัญ 4 โครงการ คือ 1. โครงการควบคุมปริมาณการผลิต มีเป้าหมายโคนสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ ปีละ 400,000 ไร่ และปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีประมาณ 300,000 ไร่ อีก 100,000 ไร่ จะส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ปาล์ม มัน มันฝรั่ง เป็นต้น คาดว่าจะช่วยลดผลผลิตยางในตลาดได้ประมาณปีละไม่น้อยกว่า 101,600 ตัน

2. โครงการลดต้นทุนการผลิต สทย. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ RRIT 408



ส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนแนะนำให้เกษตรกรดูแลสวนยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งผลักดันการตั้งตลาดยางทั้งตลาดยางสดระดับท้องถิ่น ตลาดประมูลยาง และตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายยางที่เป็นธรรมอีกด้วย



3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เน้นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตทุกรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เสริมให้เพิ่มขึ้น

และ 4. โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ ในสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยาง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เช่น การทำยางพาราคบคู่กับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ หรือไม้ผลที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การทำสวนยางควบคู่กับปศุสัตว์ในสวนยาง เป็นต้น.



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 13

## สวกย.ครบรอบ54ปี ยาเคลื่อน4โครงการ คืนความสุขสวนยาง

นายประสิทธิ์ หมิดเส็น รักษาการ  
แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน  
สงเคราะห์การทำสวนยาง (สวกย.) เปิดเผยว่า  
ตลอด 54 ปีที่ผ่านมา สวกย. ได้ให้ความสำคัญ  
สำคัญกับภาคเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง  
กับการดำเนินงานของ สวกย. มาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงาน  
ของรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการ  
นโยบายรัฐวิสาหกิจ สวกย.ได้รับการคัดเลือก  
ให้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นถึง 2 ปีซ้อน  
คือปี 2556 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท  
การพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหาร  
จัดการสารสนเทศ และล่าสุด ปี 2557  
ก็ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท  
รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

จากวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักใน  
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่ม  
มูลค่ายางพารา ด้วยการให้บริการที่เป็น  
เลิศ เพื่อเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางผู้  
ความเข้มแข็งและยั่งยืน สวกย.ยังมุ่งมั่นที่  
จะเดินหน้าแก้ปัญหาทางพาราตามนโยบาย  
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง  
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยปีงบประมาณ  
2558-2564 จะดำเนินโครงการสำคัญ 4  
โครงการ คือ 1.โครงการควบคุมปริมาณ  
การผลิต มีเป้าหมายโค่นสวนยางเก่าที่ให้  
ผลผลิตต่ำ ปีละ 400,000 ไร่ และปลูก  
แทนด้วยยางพันธุ์ดีประมาณ 300,000  
ไร่ อีก 100,000 ไร่ จะส่งเสริมปลูกพืช  
อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ปาล์มน้ำมัน  
ไม้ผล เป็นต้น 2.โครงการลดต้นทุนการ  
ผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ดีที่  
ให้ผลผลิตสูง พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์  
RRIT 408 ส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ย  
ใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่  
ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3.โครงการ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตทุก  
รูปแบบ และ 4.โครงการผลิตเพื่อเสริม  
รายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 6 (1)

# มือบสวนยางปรับลูกซื้อ บุกทำเนียบบีราคาตกต่ำ

รัฐบาลผวา! หลังชาวสวนยางนัดรวมพลทั่วประเทศ บุกทำเนียบวันนี้ก็แก้ราคาตกต่ำ ศป. กู้ก่อนมีอุปสรรคในอัยการศึกษาระยะสั้น อ่างปัญหาสะสมมานาน ด้าน “บิ๊กตู่” เล็งส่งคนเจรจา ขณะที่ “หม่อมอุ๋ย” คุยผลึก 3 แรงซื้อแต่ไม่ได้ 80 บาท รับเป็อรอระบบราชการ “อานวย” จัดมาตรการระยะสั้น ทุ่ม 6 พันล้านพยุงราคา เปิดวอร์รุม **อ่านต่อหน้า 6**

## มือบสวนยางปรับลูกซื้อ

วางแผนซื้อวันต่อวันผู้พ่อค้าคนกลาง สักมีมอบลูวันหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังราคาต่ำกว่า 40 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรบางส่วน เริ่มรวมตัวกันเตรียมเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยนัดรวมตัวกันที่หน้าศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานีในเวลา 9.00 น. วันพุธนี้ (9 ธ.ค.)

ทางด้านนายภูวนัย วีระนิธิพงศ์ ประธานกลุ่มชาวสวนยางสมาการแห่งประเทศไทย (สทย.) ทุ่งยางสามัคคี จ.สงขลา เปิดเผยว่า ราคายางที่ตกต่ำอย่างหนักจากกก.ละ 120 บาท แต่ปัจจุบันเหลือกก.ละ 30 บาทเฉลี่ย 3 กก.100 บาท ถือเป็นราคาที่ตกต่ำที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 30 ปี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างหนักสำหรับชาวสวนยางพารา สิ่งที่ทำได้วันนี้คือฝากความหวังให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปสู่การชุมนุมเรียกร้องเพราะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ยอมรับว่าทำให้ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบกันหมด

ขณะที่จ.ตรังได้มีกลุ่มเรียกร้องเรื่องราคายางพาราไม่ต่ำกว่า 3 กลุ่ม ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแจกใบปลิวชักชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำให้ออกมาพร้อมแสดงพลังว่า กำลังได้รับความเดือดร้อนในวันที่ 10 ธ.ค. นี้ โดยทางเครือข่ายแต่ละกลุ่มได้จัดทำใบปลิว รวมทั้งป้ายคัดค้านที่แจกจ่ายไปติดตั้งไว้ตามแยกสำคัญๆ ในจ.ตรังหลายจุดแต่ล่าสุดได้ถูกเจ้าหน้าที่ภาครัฐสั่งเก็บไปหมดแล้ว

นอกจากนั้นทางกองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ตรัง ได้ออกหนังสือประกาศประชาชนสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม

เกรงจะเกิดความเสียหายแก่ทางจังหวัด และอาจมีติดอาวุธการศึกษาระยะสั้นไปปลิวหน้าประชาชนออกมาแสดงสัญลักษณ์ความเดือดร้อนจากยางพารา มีราคาตกต่ำในครั้งนี้ เป็นการแจกใบปลิวเพื่อระดมมวลชนออกมาร่วมชุมนุมประท้วงปิดถนน บริเวณสี่แยกอันดามัน เพื่อกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาเหมือนปี 56

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร รัชชรงค์ อดีตแกนนำพันธมิตรฯ ชุมพร และแกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า วันที่ 9 ธ.ค.นี้เวลา 09.00 น.ขอประกาศให้แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เคลื่อนไหวใหญ่ทั่วประเทศทุกจังหวัด ด้วยเหตุที่รัฐบาลนี้ได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำอย่างผิดวิธี ซึ่งงบประมาณเป็นเงินเกือบหมื่นล้านบาท แต่ไม่สามารถทำให้ราคายางสูงขึ้นมาได้ และผลประโยชน์มิได้ตกไปถึงพี่น้องชาวสวนยาง ชาวสวนยางหลายรายสิ้นเนื้อประดาตัว ของแพง ยางถูก ลูกถอด รถถูกยึด ผูกคอ และเผาตัวตาย ส่งตัวตาย เพื่อหนีความทุกข์

แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ได้เสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางกิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล มาตรการนี้ช่วยเหลือชาวสวนยางได้ทุกคน แต่รัฐบาลไม่สนใจ ยังคงต่อต้านใช้วิธีการเดิม ไม่ได้ผลแล้วยังไม่ทบทวน มีหน้าข้างทำการขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน อย่างไม่ดูทางลม ยิ่งทำให้ราคายางตกต่ำลงซ้ำไปอีก (เวรกรรม)

ที่กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รช.กลาโหม ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีมือบสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ ตนมีความเป็นห่วง เพราะเป็นเรื่องปากท้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลเข้าใจและได้รับทราบถึงปัญหาหากโดยตลอด ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ แต่

ประชาชนก็ต้องอยู่ในกระบวนการและปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ด้วย

ทั้งนี้เรื่องราคายางพารา ทางรัฐบาลพยายามทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งราคายางพาราจะดีขึ้น เพราะขณะนี้มีการนำยางพารามาใช้ทั้งในและต่างประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.กล่าวถึงกรณีนี้สัปดาห์ จะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาล เพื่อเสนอแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและนัดชุมนุมกดดันรัฐบาลในวันที่ 9 ธ.ค. ที่ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานีว่า “เรื่องนี้ต้องคุยกัน เดี่ยวจะส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ” เมื่อถามว่าจะส่งนายอานวย ปะติเส รช.เกษตรและสหกรณ์ ลงไปพูดคุยใช้หรือไม่ นายกกว่าเพียงว่า ใครมีหน้าที่ในเรื่องนี้ ก็ต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดที่ขึ้นตอนมาก ทำให้เข้า ขณะนี้เรามี 3 แรง ที่จะมาช่วยซื้อยางพาราเพื่อทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น แรงแรกคือการใช้สหกรณ์ซื้อ โดยเริ่มซื้อมาตั้งแต่ค.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งสามารถช่วยให้ราคายางกระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง แรงที่สองคือการให้องค์การสวนยางซื้อ ซึ่งบังเอิญมีขึ้นตอนอนุมัติเยอะซึ่งเพิ่งอนุมัติและลงมือซื้อจริงๆ ได้เพียง 10 วันเท่านั้น ขณะนี้กำลังเร่งซื้ออยู่ และแรงที่สามคือ แรงซื้อจากกลุ่มน้ำยางขึ้น เพื่อไปซื้อน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมีขึ้นตอนการอนุมัติยาวเช่นกัน โดยจะมีการอนุมัติครั้งสุดท้ายในวันที่ 9 ธ.ค. นี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากพุ่งขึ้นไปแล้ว ราคายางน่าจะดีขึ้นหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร กล่าวว่าจะดีขึ้นเพราะ 3 แรงพร้อมแล้ว “ผมก็เสียตายนะเหมือนกัน ถ้าเสนอตอนแรกให้ทำ 3 แรง ถ้าไม่ตั้งคำถามกันมาก ก็ออกมาตั้งแต่แรกแล้ว มีคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกิน ตั้งกันจนกลัวไปหมด ตอนนั้นเคลียร์หมดแล้ว ตอนนี้อยู่



2 แรง เหลือแค่แรงที่ 3 ถ้าออกพร้อมกันแต่แรกก็ขึ้นไปนานแล้ว ไม่เป็นไร เติบโตเรื่อยแต่ที่ วันนี้ก็อยู่เลนอไป 3 แรง แต่ได้มาแรงเดียว พอแรงที่ 2 ซ้อมมาได้วันสองวัน ก็มีการตั้งคำถามอีก ส่วนแรงที่ 3 เราจะเคลียร์ได้ในวันพรุ่งนี้ ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วจะเอาเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)”

นายอำนาจ ปะติเส ร่มช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นองค์การสวนยาง (อสย.) ใช้มาตรการระยะสั้น เข้าซื้อยางพาราในราคาตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 6 พันล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรกแซงราคายาง ทั้งนี้เงินกองทุนทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาได้ใช้ซื้อยางไปแล้ว 200 ล้านบาท แต่ยังไม่ขยับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“ในวันนี้ต้องลงมือบุกเข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อราคานำและจัดระเบียบการซื้อให้ถูกรื่อง ถูกเวลา และสถานที่ ซึ่งน่าจะเอาอยู่ ที่จะไม่ทำให้ราคายางตกลงไปต่ำกว่านี้ และคาดว่าจะทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลได้ไม่สายเกิน 60 บาท ต่อ กก. สัปดาห์ที่แล้วใช้ไปแล้ว 200 กว่าล้านบาทในการเข้าซื้ออย่างแผนดิบรมควันจากตลาดกลาง แต่ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการซื้อทั้งจากตลาดและจากสถาบันเกษตรกรด้วย โดยซื้อตั้งแต่หน้ายางดิบ เอามาแปรรูปและซื้อยางแผ่นดิบ ตอนนี้นำ 3 เรื่องพร้อมกันคือ 1. บุกซื้อ สร้างยุทธศาสตร์การซื้อให้เต็มระบบ 2. เงินช่วยเหลือพี่น้องยาง ต้องส่งไปให้เกษตรกรเร็วที่สุด เพื่อใช้จับจ่ายช่วงปีใหม่ 3. กระบวนการกตรราคาเกษตรกร ต้องใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง เข้าดูแลอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาดวันนี้ 50 บาทต่อ กก. สำหรับยางแผ่นดิบรมควัน ส่วนชนิดอื่น 40 กว่าบาท และนำยางดิบ 38 บาท”

นายอำนาจ กล่าวว่า ตนจะวางแผนการเข้าซื้อยางวันต่อวัน โดยประชุมทางไกลผ่านวีรรม เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายางจากตลาดกลาง ตลอดทุกชั่วโมง ตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงปิดตลาด เพื่อกำหนดราคารับซื้อในราคาตลาด ขณะนี้ราคายางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 50 บาท มั่นใจว่าหลังจากใช้มาตรการการเข้าซื้อจะทำให้ราคายางขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วนกรณีแกนนำเกษตรกรสวนยาง จะเข้ามากดดันรัฐบาลนั้น ก็ขอให้รอดูมาตรการระยะสั้นก่อนเป็นยืนยันผลเร็ว ๆ นี้ แต่หากจะมา ตนก็พร้อมพูดคุยชี้แจงตลอดเวลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 16 , 13 (1)

# รัฐปิด 'แทรกแซง' ราคายาง ถกมือบวันนี้ ใช้มาตรการเดิม

รมช.เกษตรฯ ปิดข้อเสนอแทรกแซงราคายาง  
กิโลละ 80 บาทตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร  
แจ้งพาราเจอโรคแทรกซ้อน ราคาร่วงตามน้ำมัน  
ดิบ หนุนเพิ่มอีกเท่ากับเป็น "ประชานิยม"  
เดินทางใช้มาตรการเดิมช่วย พร้อมเร่งจัดจ่าย  
เงินไร่ละพันให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปี ชาวสวน  
ยางสุราษฎร์ฯ หนุนหนุนกลางกลางวันนี้ กอ.รมน.  
ตรึงจัดกฎอัยการศึกวางรวมตัว

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่ารัฐบาล  
ไม่สามารถเข้าแทรกแซงราคาของพาราตามที่  
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องได้ แม้  
จะมีการนัดชุมนุมกันในวันนี้ (9 ธ.ค.) และ  
วันพรุ่งนี้ (10 ธ.ค.) ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ  
จ.นครศรีธรรมราช ก็ตาม

นายอำนาจ กล่าวว่ ราคาภายในขณะ  
นี้ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาด



อำนาจ ปะติเส

โลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเข้าแทรกแซง  
ได้อีกทั้งยังส่งผลให้เป้าหมายการสร้างราคา  
ยางให้ได้กำไรละ 80 บาทตามที่มีการเรียก  
ร้องนั้นเป็นเรื่องยาก เป้าหมายขณะนี้อาจ  
เป็นไปได้เพียงกำไรละ 60 บาทเท่านั้น  
จากปัจจุบันกำไรละ 51 บาท

ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ จะประชุมร่วมกับผู้แทน

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์ม  
น้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ที่นัดชุมนุม เพื่อชี้แจง  
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องมาทำความเข้าใจ  
แก่กัน เพราะถ้ารัฐบาลเข้าซื้อยางในราคา  
ที่สูงกว่าราคาตลาดโลกมากเกินไป ก็จะกลายเป็น  
การทำประชานิยม

"ราคายางวันนี้เหมือนมีโรคแทรกซ้อน ใน  
ระหว่างที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาแต่กลับพบ  
ว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ  
ในตลาดโลกร่วงลงอย่างรุนแรง ทำให้ราคาของ  
ซึ่งเป็นคู่แข่งกันร่วงตาม เพราะเมื่อราคาน้ำมัน  
ดิบร่วง ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้ก็ร่วง  
ลงตาม ฤดูราคายางธรรมชาติให้ร่วงตามด้วย"  
นายอำนาจระบุ

รมช.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ปัจจัยจาก  
ราคาน้ำมันดิบเข้ามาแทรก รัฐบาลจึงตัดสินใจ  
อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

## รัฐปิด

ใจใช้เงินมูลค่าหมื่นล้านบาท (บัพเฟอร์ฟันด์)  
เข้าซื้อยางพาราในตลาดทุกชนิด ดำเนินการ  
ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลง  
จากเงื่อนไขเดิมที่กองทุนนี้จะซื้อเพียงยาง  
แผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ทำให้เกิดปัญหา  
กับนายช่างชนิดอื่น โดยขณะนี้เงินบัพเฟอร์  
ฟันด์ทั้งหมด 20,000 ล้านบาท เบิกออกมา  
แล้ว 6,000 ล้านบาท ใช้ซื้อยางไปแล้ว 230  
ล้านบาท ปริมาณยางรวม 4,000-5,000 ตัน  
ยังมีเงินเหลืออีกมากที่จะเข้าซื้อเพื่อพยุง  
ราคาของ

นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบมาตรการ  
ต่างๆ ที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือชาวสวน

ยาง พบว่าการปฏิบัติขณะนี้ติดขัดในขั้น  
ตอนระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด จึงสั่งการ  
และกำชับว่าต้องเร่งเดินทางแก้ไขให้เร็ว  
ที่สุด โดยตนจะติดตามทุกวัน ได้แก่การจ่าย  
เงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท  
การปล่อยสินเชื่อให้ชาวสวนยางไปทำอาชีพ  
เสริม ทั้งหมดนี้ยังล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่ใน  
พื้นที่กลัวว่าถ้าเร่งจ่ายเกิดผิดพลาดจะถูก  
ตั้งกรรมการสอบ จึงสั่งการว่าให้ทำให้เร็ว  
ถ้าเกิดการผิดพลาดจะต้องตรวจสอบย้อน  
กลับเรียกเงินคืนได้ โดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะ  
ต้องจ่ายแล้วเสร็จ

"ในส่วนของเงินไร่ละ 1,000 บาท  
นั้น จะเร่งจ่ายให้กับชาวสวนยางที่ขึ้น  
ทะเบียนไว้เมื่อปีที่ผ่านมาก่อน แต่จะ  
ตรวจสอบภายหลังหากพบว่าสวนยางมี  
การโค่นหรือขายแล้วก็ต้องเรียกเงินคืน  
ส่วนชาวสวนยางที่เหลือ 50,000 รายที่ยัง  
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องใช้ระยะเวลาในการ  
ตรวจสอบระยะหนึ่ง" นายอำนาจ ระบุ

นายอำนาจ กล่าวด้วยว่า จากนั้นไป  
จนถึงช่วงปิดกริด หรืออีก 3 เดือนข้าง  
หน้าคาดว่าจะมียางออกสู่ตลาดรวม 9 แสน  
ตันหรือเดือนละ 3 แสนตัน ในจำนวนนี้จะ  
กระจายเข้าสู่บัพเฟอร์ฟันด์ อุตสาหกรรมใน  
ประเทศ ภาคเอกชนรับซื้อเพื่อส่งออกต่าง  
ประเทศ กรณีที่ราคาของยังปรับตัวลด  
ลงต่อไป ก็จำเป็นต้องเร่งซ่อมมากขึ้นจาก  
บัพเฟอร์ฟันด์

## "ปรีดิยาธร" รั้งมาตรการล่าช้า

ขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รอง  
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ รัฐบาลได้เริ่ม  
ออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา  
คามตั้งแต่เดือน ต.ค. โดยวิธีการทยอย  
ซื้อยางพาราในตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อ



## วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 16 , 13 (2)

ต้นให้ราคาแพงเพิ่มขึ้นผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการให้วงเงินจากกองทุน มูลพันธ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยางวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยทยอยใช้ วงเงินในส่วนนี้เพื่อให้องค์การสวนยาง (อสย.) รับซื้อยางจากตลาดและสหกรณ์ สวนยางเพื่อเก็บเข้าสู่สต็อก

2. วงเงินสินเชื่อของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ สหกรณ์ชาวสวนยางนำมาซื้อยางแผ่น เพื่ออัดก้อนแล้วส่งขายให้ อสย. และ 3.มาตรการให้สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ นำยางขึ้น วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการปฏิบัติ มีความล่าช้า โดยวงเงินที่ให้ อสย. ไปซื้อ ยางพาราในตลาดก็เพิ่งจะดำเนินการได้ 10 วัน ส่วนการให้สินเชื่อแก่กลุ่มอุตสาหกรรม นำยางขึ้นก็จะเริ่มอนุมัติได้ในวันนี้ (9 ธ.ค.) เป็นวันแรก ทำให้ราคาขายพาราในช่วงที่ผ่านมาไม่ปรับตัวขึ้นเหมือนที่ตั้งเป้า หมายไว้ ซึ่งขณะนั้นเมื่อทยอยอนุมัติเงิน ได้ตามมาตรการ ก็ต้องให้เวลาสักระยะ เพื่อให้มาตรการทำงาน เพราะปีนี้มีปริมาณ ยางพาราออกมาน้อยกว่าทุกปีเฉลี่ยแค่ 3 ล้านตันเศษ ซึ่งจะน้อยกว่าความต้องการ ของตลาด

“ที่ผ่านมาก็ติดขัดเรื่องขั้นตอน มีการ ตั้งคำถามกันเยอะจากคนในที่ประชุม บางที ผมก็เบื่อเหมือนกัน ไม่คิดว่าจะมีคำถามเยอะ ขนาดนั้น ถ้าทำตามมาตรการที่ออกมาตั้งแต่ แรก อนุมัติเงินให้มีแรงซื้อยางทั้งสามแรง พร้อมๆ กัน ป่านนี้ราคาก็ขึ้นไปแล้ว ตอนนี้ ผมก็โล่งขั้นตอน หลังจากพรั้งนี้ก็จะต้องขึ้น ก็ ต้องมีการพูดคุยกับเกษตรกรที่จะมาพรั้งนี้ จะพูดคุยอย่างจริงจังว่าปัญหามันเกิดขึ้นจาก อะไร คิดว่าต้องช่วยกัน”ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

### “จี้รัฐอุดหนุน” นำยาทาหน้ายาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่ ปัจจุบันรัฐได้เปิดเวทีกลางให้ทุกกลุ่มเข้า มาแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเรียกร้อง

คือ คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ซึ่งมีนายอานวยร่วมอยู่ด้วย อย่างเช่นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ที่เคลื่อนไหวครั้งนี้ ก็มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการฯ แต่คง เป็นเพราะเห็นว่านโยบายรัฐบาลที่ออกมา แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำยังคงค่อนข้าง ล่าช้าและไม่เข้าเป้า จึงออกมาเคลื่อนไหว ในที่สุด

“ส่วนตัวเห็นว่าข้อเรียกร้องให้รัฐอุดหนุน ราคายาง เช่น ยางแผ่นสูงถึงกิโลกรัมละ 80 บาท จากราคาปัจจุบัน 45 บาท คงทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้เตรียมข้อเสนอให้รัฐบาลอุดหนุน เกษตรกร โดยซื้อน้ำยาทาหน้ายางเพิ่มผลผลิต และปุ๋ยสำหรับต้นยาง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพราะน้ำยาทาหน้ายางจะเร่งปริมาณผลผลิต น้ำยางที่เกษตรกรกรีดยังออกมาได้ถึง 2 เท่า วิธีการนี้ประเทศมาเลเซียใช้ได้ผลมานาน แล้ว” นายอุทัย กล่าว

### จี้ คสช.เรียก“5เลือกการยาง”ถก

เขายังเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) เชิญบริษัทผู้ส่งออกยางราย ใหญ่ของประเทศ 5 บริษัท หรือที่เรียกกันใน วงการว่า 5 เลือกการยาง เข้าพบด้วย เพราะ ตลอดเวลาที่ผ่านมามีปัญหาราคายาง ตกต่ำ ไม่เคยมีรัฐบาลใดพูดถึงพ่อค้าราย ใหญ่กลุ่มนี้เลย ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่รู้เรื่อง การซื้อขายและราคายางดีที่สุดในเชิงการรับ ซื้อยางมากถึง 60% ของยางทั้งระบบ หรือ รับซื้อปีละกว่า 2 ล้านตัน จากผลผลิตปีละ ประมาณ 4 ล้านตัน

“ตอนนี้ทราบมาว่ารมช.เกษตรฯ ได้นัด 5 เลือกการยางเข้าพบแล้ว แต่ผมคิดว่าอำนาจ รัฐมนตรีอาจไม่พอที่จะกดดันพ่อค้าซึ่งมีเงิน มหาศาลได้” นายอุทัยกล่าว

### สุราษฎร์รำนัดรวมพลศาลากลาง

สำหรับความเคลื่อนไหวของเกษตรกร ชาวสวนยางนั้น ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชาวสวน ยางได้นัดแนะไปรวมตัวกันที่ศาลากลาง จังหวัด เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญห าราคายางพาราอย่างจริงจัง โดยจะเรียกร้อง ให้ราคาเศษยาง อยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาท น้ำยาง กิโลกรัมละ 70 บาท และยางแผ่น

กิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนการช่วยเหลือ จากรัฐบาล ไร่ละ 1,000 บาท ครอบคลุมละ 15 ไร่ นั้น ไม่ได้ลดความเดือดร้อนของ ชาวสวนยาง

ทั้งนี้ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นัดแกนนำและตัวแทน เกษตรกรชาวสวนยางเข้าพบเพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจที่ศาลากลางจังหวัดด้วย

ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางที่ จ.นครศรีธรรมราช มีการนัดหมายชุมนุม กันในวันที่ 10 ธ.ค. แต่ถูกหน่วยงานรัฐ โดย เฉพาะฝ่ายความมั่นคงพยายามเจรจาต่อ รองให้ยุติการชุมนุม เช่นเดียวกับที่ จ.ตรัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ตรัง (กอ.รมน.จ.ตรัง) ได้ออกหนังสือ ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วม การชุมนุม โดยอ้างเหตุผลว่าจะเกิดความ เสียหายแก่ทางจังหวัดและเป็นการฝ่าฝืน กฎอัยการศึก



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 15 (1)

## ทุ่มซื้อน้ำยาง 6 พันล้าน สกักมืออบ

### ‘หม่อมอุ๋ย’ชง 3 แผนแก้ราคาถึง

“หม่อมอุ๋ย” ชง กรม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นราคา สกักมืออบยางขุมนมใหญ่ ขอมรับคงไม่ถึง 80 บาท เผยทุ่ม 6,000 ล้านอุ้มช่วย ขณะที่แกนนำเสียงแตก ภาคินัดคุยหลังปีใหม่

อ่านต่อหน้า 15

### ทุ่มซื้อน้ำยาง

ปัญหาราคายางพาราคต่ำอยู่ที่ประมาณ 40 กว่าบาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรสวนยางพาราใน 16 จังหวัดภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และนัดหมายรวมตัวชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกษตรกรสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี มีการเคลื่อนไหวรวมตัวหารือและนัดรวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ขณะเดียวกันใน จ.ตรัง มีกลุ่มเรียกร้องเรื่องราคายางพาราไม่ต่ำกว่า 3 กลุ่ม ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแจกใบปลิวชักชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำให้ออกมาร่วมแสดงพลังในวันที่ 10 ธันวาคม เช่นกัน พร้อมเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล

### ● “หม่อมอุ๋ย” ทุ่มงบสกักมืออบยาง

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า

รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดที่ขั้นตอนเยอะเลยทำให้ช้า ขณะนี้มี 3 แรงที่จะมาช่วยซื้อยางพารา เพื่อให้ราคาสูงขึ้น แรงแรกคือ การให้สหกรณ์ซื้อ โดยเริ่มซื้อตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้ว ซึ่งสามารถช่วยให้ราคากระเตื้องขึ้นได้บ้าง แรงที่สองคือ การให้องค์การสวนยางซื้อ ซึ่งบังเอิญมีขั้นตอนอนุมัติเยอะเหลือเกิน เพิ่งอนุมัติและลงมือซื้อจริงๆ ได้เพียง 10 วันเท่านั้น ขณะนี้กำลังเร่งซื้ออยู่ และแรงที่สามคือ แรงซื้อจากกลุ่มนายจ้างขึ้นไปซื้อน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมีขั้นตอนการอนุมัติยาวเช่นกัน

“ทั้ง 3 แรงนี้ บังเอิญทำงานได้ไม่พร้อมกันอย่างที่เราสงสัยไปตั้งแต่แรก ถ้าเราเสนอแล้วมีการอนุมัติตั้งแต่แรกป่านนี้ราคาขึ้นไปนานแล้ว ดังนั้นต้องให้เวลานิดหนึ่ง ที่ช้าเพราะติดขัดที่ขั้นตอนเยอะ จนเบื่อบ้างเหมือนกัน บางทีผมก็เบื่อบ้างเหมือนกันแล้ว ผมได้จนขั้นตอนต่างๆ หมดยกแล้ว อย่างไรก็ตาม คงไม่ได้ราคาที่ 80 บาท ตามที่เกษตรกรเรียกร้อง มันต้องค่อยๆ ซื่อไป ขณะนี้ยางออกน้อย ซึ่งใครอันตลาดไว้ผมก็ไม่รู้ เพราะยาง

เคยออกทุกปี 4 ล้านตัน แต่ปีนี้จากการที่มีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจจนถึงสิ้นฤดูเลย มีปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการแน่นอน ไม่รู้ใครอันตลาด แต่ไม่เป็นไร เดี่ยวเราซื้อขึ้นให้ได้ ตอนนี้เร่งซื้อแล้ว เราก็ต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่า เรามีความตั้งใจที่จะเร่งซื้อขึ้น” ม.ร.ว.ปรีดิยาทร กล่าว

เมื่อถามต่อว่า หลังจากพุ่งนี้ไปแล้วราคาน่าจะดีขึ้นหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร กล่าวว่า น่าจะดีขึ้น เพราะ 3 แรงพร้อมแล้ว ก็เสียดายเหมือนกัน ถ้าเสนอตอนแรกให้ทำ 3 แรง ถ้าไม่ตั้งคำถามกันมากก็ออกมาตั้งแต่แรกแล้ว มีคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกิน ตั้งกันจนกลัวไปหมด ตอนนั้นเคลียร์หมดแล้ว ตอนนี้ได้ 2 แรง เหลือแค่แรงที่ 3 ถ้าออกพร้อมกันแต่แรกก็ขึ้นไปนานแล้ว เสนอไป 3 แรง แต่ได้มาแรงเดียว พอแรงที่ 2 ซ้อมมาได้วันสองวันก็มีการตั้งคำถามอีก ส่วนแรงที่ 3 เราจะเคลียร์ ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วจะเอาเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ธันวาคมเลยขอให้รออีกนิด

### ● รัฐทุ่ม 6 พันล้านแทรกแซงราคา

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนยาง (อศย.) ใช้มาตรการระยะสั้นเข้าซื้อยางพาราในราคาตลาด เพื่อแก้ปัญหาราคาคต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรกแซงราคา ยกเว้นเงินกองทุนทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาได้ใช้ซื้อยางไปแล้ว 200 ล้านบาท ในการเข้าซื้ออย่างผ่านับบรมควันจากตลาดกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แหล่งข่าวระบุว่า นายอานวยสั่งการให้ลงมือบุกเข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อราคานำและจัดระเบียบการซื้อให้ถูกรื่อง ถูกเวลา และสถานที่ ซึ่งน่าจะเอาอยู่ที่จะไม่ทำให้ราคาคตกลงไปกว่านี้ และคาดว่าจะทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลได้ในปลายปีนี้ ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม





## วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 15 (2)

พร้อมขยายขอบเขตการซื้อทั้งจากตลาดและจากสถาบันเกษตรกรด้วย โดยซื้อตั้งแต่หน้ายางดิบมาแปรรูป และซื้อยางแผ่นดิบ และทำ 3 เรื่องพร้อมกัน คือ 1.บุกซื้อ สร้างยุทธศาสตร์นำราคาให้เต็มระบบ 2.เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ต้องส่งไปให้เกษตรกรเร็วที่สุด 3.กระบวนการกดราคาเกษตรกร ต้องใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยางเข้าดูแลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาด 50 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับยางแผ่นดิบรมควัน ส่วนชนิดอื่น 40 กว่าบาท และน้ำยางดิบ 38 บาท มันใจว่าหลังจากใช้มาตรการเหล่านี้แล้ว ราคาขายจะขยับตัวขึ้นแน่นอน

### ● “อำนาจ” มั่นใจมาตรการกระตุ้น

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราคาไม้มันในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาขายส่งเคราะห์ รวมทั้งยางธรรมชาติ มีราคาลดต่ำลง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกก็ลดลงด้วย จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างพาราทั้งระบบ ขณะนี้ได้ดำเนินการตามมติ ครม.และมติ คสช. รวม 16 มาตรการ อาทิ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 15 ไร่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 1 แสนบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เป็นต้น

“ส่วนโครงการชดเชยรายได้ไร่ละ 1,000 บาท ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจ่ายเงินโดยเร็ว ส่วนโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายจะเร่งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มีการซื้อขายและระบายออกสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการเพิ่มกำลังซื้อให้มากขึ้น โดยจะขอความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้รับซื้อยางเพิ่มขึ้น และประการสำคัญจะเร่งรัดและผลักดันกลไกในระดับจังหวัดให้รวดเร็ว เพื่อให้ขยับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นาย

อำนาจ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกลุ่มเกษตรกรสวนยางน้ดชุมนุมเรียกร้องความช่วยเหลือว่า “เรื่องนี้ต้องคุยกัน เดี่ยวต้องส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ” เมื่อถามว่า จะส่ง นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงไปพูดคุยใช่หรือไม่ นายฯ กล่าวว่า ใครมีหน้าที่ก็ต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ

### ● เกษตรกรจี้รัฐช่วยประกันราคา

นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้นัดชาวสวนยางประมาณ 200 คน ไปชุมนุมพร้อมเปิดเวทีปราศรัยที่หน้าศาลากลางจังหวัด ส่วนจะมีชาวสวนยางจากพื้นที่อื่นมาสมทบหรือไม่ ยังไม่ทราบ ซึ่งการเปิดเวทีปราศรัยเพื่อให้ทราบถึงความเดือดร้อน โดยจะเรียกร้องราคาเศษยางกิโลกรัมละ 30 บาท น้ำยางกิโลกรัมละ 70 บาท และยางแผ่นกิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ให้เกษตรกรสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ไม่ทำให้ราคาขายดีขึ้นหรือลดความเดือดร้อนได้ และยืนยันว่า การชุมนุมไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และไม่กลัว หากมีฝ่ายทหารหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาขัดขวางหรือจับกุม

ด้าน นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าพบแกนนำและตัวแทนเกษตรกรสวนยางที่นัดหมายรวมตัวชุมนุม เพื่อเจรจาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาขายและการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

### ● กอ.รมน.ตรึงเบรกมีอบย่างชุมนุม

ขณะเดียวกัน ที่ จ.ตรัง กลุ่มเรียกร้องไม่ต่ำกว่า 3 กลุ่ม ออกมาเคลื่อนไหวแจกใบปลิวชักชวนเกษตรกรสวนยางพาราให้ออกมารวมแสดงพลังในวันที่ 10 ธันวาคม โดยได้ทำใบปลิว บ้ายัดคัดเอาที่ติดตั้งไว้ตามแยกต่างๆ ในตัวเมืองตรังหลายจุด แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สั่งเก็บทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ตรัง ได้ออกหนังสือประกาศประชาสัมพันธ์ขอไม่ให้

ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าว เพราะเกรงจะเกิดความเสียหายแก่จังหวัด และเป็นกรณีฝ่าฝืนกฎอัยการศึก เนื่องจากระดมมวลชนชุมนุมประท้วงปิดถนนบริเวณสี่แยกอันดามัน

ว่าที่ ร.ต.สิงห์สยาม มุกดา หนึ่งในแกนนำเคลื่อนไหว จ.ตรัง เปิดเผยว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลรู้ว่ามีมาตรการหรือนโยบายที่ให้เกษตรกรสวนยางในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ผล ทั้งปัจจัยการผลิตหรือแผนระยะยาวที่ให้รอคอย แต่ตอนนี้คนได้อยู่ในภาวะวิกฤติ ราคาขายตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 30 กว่าบาท ทำให้ทุกคนอยู่ไม่ได้ เมื่ออยู่ไม่ได้เราก็ต้องพึ่งรัฐ

### ● ลั่นไม่สนอัยการศึก-ตีกว่าอดตาย

“ชาวสวนยางต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการพยุงหรือแทรกแซงราคาขายให้เร็วที่สุด และต้องอยู่ในราคาที่รับได้ คือต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนราชการจะต่อรองหรือมีมาตรการอื่นที่จะชดเชยได้ดีกว่านี้ เราก็พร้อมจะยอมรับ แต่วันนี้เราจะออกเดินทางเคลื่อนไหวอย่างสันติ ส่วนเรื่องกฎอัยการศึกน่าจะใช้กับคนที่ไปประท้วงต่อรัฐหรือคนที่ไปกีดกันความมั่นคง” ว่าที่ ร.ต.สิงห์สยาม กล่าว และว่า อย่าใช้กฎอัยการศึกปิดหูปิดตาหรือปิดปากพวกเรา เพราะขณะนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาขู่ ชาวสวนทั้งหมดก็ตายอยู่แล้วเพราะอดตาย ฉะนั้นหากจะตายด้วยกฎอัยการศึกก็จะแล

แกนนำผู้ระบุว่า การเคลื่อนไหวยืนยันว่าไม่มีอาวุธ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีการปิดถนนชุมนุมเรียกร้องเหมือนกับที่หน่วยงานภาครัฐเข้าใจ แต่เราจะเคลื่อนไหวด้วยความสงบ ผ่านบริเวณสี่แยกอันดามัน ไปสมทบกับผู้เดือดร้อนจากจังหวัดอื่นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เพื่อให้ออกมาตรการเร่งด่วนรับประกันราคาต่อกิโลกรัมละ 80 บาท หากอ้างว่าไม่มีเงินก็ขอให้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ

### ● ภาคียาง 16 จว.ได้ยื่นเป็นนี้ไม่ชุมนุม

อย่างไรก็ตาม มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสวนยางอีกซีกหนึ่ง นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีประศาสตร์ ในนามภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 15 (3)

16 จังหวัดภาคใต้ (จ.ตรัง) ได้แถลงการณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า จากการประชุมกับหลายส่วนได้ผลสรุปตรงกันว่า รัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาราคายางอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ยังเห็นว่า การชุมนุมยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ เพราะฉะนั้นวันที่ 10 ธันวาคม หรือตลอดเดือนนี้ กลุ่มภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ (จ.ตรัง) จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมจนกว่าจะฟื้นเดือนมกราคมไปก่อน ให้โอกาสรัฐบาลแก้ตัวถึงความล้มเหลวที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ 2 เดือน รัฐบาลบอกว่าจะทำให้ราคายางขึ้นถึง กิโลกรัมละ 60 บาท ภายใน 2 เดือน จนถึงวันนี้ราคายางก็ลดลงมาจนถึง 36 บาท

ทั้งนี้ขอเสนอว่า ระยะสั้น 1.ให้รัฐบาลเร่งรัดเงินช่วยเหลือที่อนุมัติแล้วให้ถึงมือเกษตรกรภายในเดือนนี้ 2.ลงทะเบียนลูกจ้างตัดยางอาจจะช่วยเหลือในลักษณะถุงยังชีพข้าวสาร หรือฝึกอาชีพบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนระยะกลาง 1.มาตรการแทรกแซงราคาว่าติดขัดตรงไหน 2.ทำโครงการหยุดกรี๊ดและชดเชยเพื่อลดปริมาณยางในตลาด 3.ส่งเสริมเงินทุนชาวสวนยางที่ขอทุนปลูกป่าล้มหรือพืชอื่น 4.ผ่อนปรนกรณีเครดิตบูโร เพิ่มมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 5.ลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งออกไม่ยกพารา ส่วนมาตรการระยะยาว 1.ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรติดต่อค้าขายกับบริษัทผลิตภัณฑ์

ยางในต่างประเทศโดยตรง 2.สนับสนุนให้ลงทุนในประเทศและแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเอายางมาใช้ในโครงการต่างๆ ได้

นายศักดิ์สฤษฎ์ กล่าวอีกว่า ถ้ารัฐบาลเพิกเฉยก็จะเกิดปัญหาในอนาคตได้ คือชาวบ้านจะลุกฮือพร้อมกันหมด เพื่อชุมนุมตามบริเวณต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ โกดังข้าวสาร ฉะนั้นรัฐบาลอย่าประเมินเรื่องนี้ต่ำ อย่าชะล่าใจ ให้เร่งแก้ปัญหา

## ● พท.จี๋หม่อมอยู่ลาออกแก้ยางเหลว

นายสุรพงษ์ ไทวิจิษฐ์ชัยกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลต้องโทษตัวเองที่แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ให้เงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่ช่วยอะไร ช้ำยังได้ไม่ครบ รัฐบาลต้องรีบออกมาชี้แจงโดยด่วน มิฉะนั้นวันวายแม่ ตอนนี้มีภักดิ์อยู่การศึที่อยู่เกรงว่าชาวบ้านที่ไม่รู้โอ้โหน้อเห็นจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย อยากถามไปถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ที่ดูแลรับผิดชอบว่า ทำอะไรอยู่ ถ้าไม่มีความสามารถแก้ปัญหา ก็บอกมาตรงๆ อย่าไปสร้างความหวังให้ชาวบ้าน แล้วก็พิจารณาตัวเองให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน คงถึงเวลาที่นายกฯ จะต้องโชว์ฝีมือ เพราะบอกว่ารู้ทุกเรื่อง

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 5 , 6 (1)

## ทหารเรียกคุย-น็อบยางเนิน โยธาควมบเหลือ3กิโลร้อย

‘หม่อมอ้อย’ชี้ขึ้นตอนช่วยอุ้มราคาขายเยอะน่าเมื่อ ‘อำนาจย’ลั่นดัน  
ราคาขึ้นโลละ 60 ในสิ้นปีนี้ ชาวสวนยางสงขลา ร้อง ร่วงเหลือ 3 โลร้อย  
ประจวบฯ เตรียมยื่นหนังสือให้รัฐช่วย 10 ธ.ค. (อ่านต่อหน้า 5)

### ต่อจากหน้า 1

### น็อบยาง

**‘อ้อย’เผยมี3แรงแก้อย่างตกต่ำ**  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายชาวสวนยางพาราจะนัดชุมนุมทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคม เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดทุนอย่างจริงจังต่อเมื่อ ขณะที่ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่สามารถยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้ รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดขัดตอน อาจล่าช้าบ้าง ขณะนี้มี 3 มาตรการเข้ามาช่วยซื้อขายพารา เพื่อทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือ 1.ให้สหกรณ์เข้ามารับซื้อเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม จะช่วยให้ราคาขายกระตือรือร้นมากขึ้น 2.การให้องค์การสวนยางรับซื้อ แต่ยังมีเงื่อนไขขึ้นตอนอนุมัติมากเหลือเกิน เพิ่งเริ่มอนุมัติและลงมือซื้อจริงได้เพียง 10 วันเท่านั้น ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ และ 3.กลุ่มน้ำยางข้นจะไปรับซื้อน้ำยางธรรมชาติ มีขั้นตอนการอนุมัติยากเช่นกัน จะมีการอนุมัติครั้งสุดท้ายในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ธันวาคม

**เปรยขึ้นตอนแก่เยอะจนเมื่อ**  
“ทั้ง 3 แรงนี้บังเอิญทำงานได้ไม่พร้อมกัน อย่างไม่เราได้ออกไปตั้งแต่แรก ถ้าเราเสนอแล้วมีการอนุมัติตั้งแต่แรก ป่านนี้ราคาขายพาราขึ้นไม่นานแล้ว ดังนั้น ต้องให้เวลานิดหนึ่ง ที่ข้าเพราะติดขัดขึ้นตอนเยอะ จนเมื่อเหมือนกัน บางทีผมก็เมื่อ ตอนนั้นหมดแล้ว ไล่จนขึ้นตอนต่างๆ หมดแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีคำถามมากมายขนาดนี้ คำถามเยอะเหลือเกิน แต่คงไม่ได้ราคา 80 บาท ตามที่เกษตรกรเรียกร้องหรอก ต้องอยู่ๆ ซื่อไป ขณะนี้ยางออกน้อย ใครอื่นตลาดไ้มผมก็ไม่รู้ เพราะยางเคยออกทุกปี 4 ล้านตัน แต่ปีนี้จากการที่มีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจจนถึงสิ้นฤดูกาล มีปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน น้อยกว่าความ

ต้องการแน่นอน แต่ไม่เป็นที่ เราซื้อขึ้นไม่ได้ ตอนนี้เร่งซื้อแล้ว เราต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่าเรามีความตั้งใจ ที่จะเร่งซื้ออย่างใหม่มากขึ้น” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว  
เมื่อถามว่า หลังจากวันที่ 9 ธันวาคม ราคาขายพาราจะดีขึ้นหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า น่าจะดีขึ้น เพราะทั้ง 3 มาตรการพร้อมแล้ว เมื่อถามต่อว่า ในวันที่ 9 ธันวาคม หากมีชาวสวนยางเดินทางมา ใครจะเป็นคนไปเจรจา ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ไม่ต้องเป็นห่วงมีคนไปคุยอยู่แล้ว และคุยกันตลอดด้วยความจริงใจ อธิบายให้เห็นว่าขึ้นตอนเป็นอย่างไร รับเพราะอะไร ชาวสวนยางก็เข้าใจและเห็นใจ รัฐบาลขอให้อีกนิด

**อำนาจยันคุยแกนนำสวนยาง**  
นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึงกรณีที่ชาวสวนยางภาคใต้จะออกเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อกดดันให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในวันที่ 9 ธันวาคมว่า เบื้องต้นได้ให้ทีมงานโทรศัพท์ไปยังกลุ่มผู้ประสานงานชาวสวนยางที่จะออกเคลื่อนไหวแล้ว และในวันที่ 9 ธันวาคม จะประชุมร่วมกับผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาต่อไป ข้อเสนอที่ทางชาวสวนยางต้องการให้ราคายางถึง 80 บาทต่อ กก. จากปัจจุบันราคา กก.ละ 51 บาทนั้น คงเป็นไปได้ยาก เพราะรัฐบาลต้องใช้พลังสูงมากในการดันราคาขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจกัน ดังนั้น เป้าหมายหลักของรัฐบาลยังคงเป็นการทำให้ราคายางไปถึง 60 บาทต่อ กก.ในปลายปีนี้ได้ก่อน

นายอำนาจกล่าวว่า ส่วนกลุ่มที่จะออกมากล่าวหาเรื่องปัญหาการขาดทุนนั้น เคยมายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาที่ทำเนียบรัฐบาล และได้พูดคุยกันแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเห็นตรงกันว่าควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาฯ ผมเป็นประธานและมีชาวสวนยางร่วมเป็นกรรมการด้วยวันที่ 9 ธันวาคม ก็จะต้องว่าตัวแทนชาวสวนยาง

จะมาประชุมด้วยหรือไม่ ส่วนเรื่องข้อเรียกร้องนั้น ขอให้ดูราคาวันต่อวันก่อน คนค้าตัดยอมรู้ว่าคนใช้จะรอดหรือไม่รอด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาการขาดทุน แต่ปรากฏว่าถูกซ้ำเติมจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ ทำให้ราคายางพาราตกต่ำตามไปด้วย เนื่องจากเมื่อราคาน้ำมันดิบร่วง ยางสังเคราะห์เป็นผลพลอยได้ก็ร่วงลงตาม จตุรราคายางธรรมชาติให้ร่วงตามด้วย

**ลั่นดันราคาโลละ60บ.ในสิ้นปี**  
นายอำนาจกล่าวว่า จากปัจจัยราคาน้ำมันดิบเข้ามาแทรกซ้อนนั้น จึงตัดสินใจใช้เงินอุดหนุนที่กินชน (บัพเฟอร์ฟันด์) เพื่อเข้าซื้อยางพาราในตลาดทุกชนิดในราคาต่ำและขายไปในราคาสูง รัฐบาลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา จากเดิมซื้อเพียงยางแผ่นรมควันชั้น 3 ขณะนี้ได้เปิดแนวรับเข้าซื้อยางอย่างเต็มรูปแบบ เงินบัพเฟอร์ฟันด์ทั้งหมด 20,000 ล้านบาท เบิกออกมาแล้ว 6,000 ล้านบาท ใช้ซื้อยางไปแล้ว 230 ล้านบาท มียางเข้าสู่สต็อกประมาณ 4,000-5,000 ตัน ยังมีเงินเหลืออีกมากจะเข้าซื้อเพื่อพยุงราคายาง และจะดำเนินการซื้อขายไปเรื่อยๆ เพื่อให้ราคายางขึ้น โดยมีเป้าหมายจะซื้อยางเข้าสู่สต็อกให้ได้ 900,000 ตัน ภายใน 3 เดือน  
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์ก็จะสิ้นสุดปี 2557 แล้ว จะสามารถดึงราคายางให้ปรับขึ้นไปถึง 60 บาทต่อ กก.ได้จริงหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า ขอให้ใจเย็นๆ รอดูไปก่อน เพราะติดตามดูสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่อง ได้ตั้ง

วอร์รูมขึ้นมาเพื่อติดตามสถานการณ์ ส่วนการปรับระบบตลาดในประเทศที่ได้รับการร้องเรียนว่าถูกเออาร์ตีเอปรีชัน ทางกระทรวงอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไข

**รับจ่ายเงินชดเชยยังล่าช้า**  
นายอำนาจกล่าวว่า จะหาทางปรับระบบตลาดในประเทศ เพราะมีลักษณะไม่สมบูรณ์ เอาเปรียบทั้งเรื่องน้ำหนักและคุณภาพยาง ทำให้เกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับความยุติธรรม โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ระบบตลาดจะสร้างความยุติธรรมต้องอาศัยสหกรณ์หรือกลไกอื่น ต้องประชุมหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือชาวสวนยางพบว่าติดขัดขึ้นตอนการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ในสัปดาห์นี้ทางกระทรวงเกษตรฯจึงจะเร่งรัดให้หน่วยงานในจังหวัดให้เดิมนำแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยจะติดตามทุกวัน ทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท การปล่อยสินเชื่อให้ชาวสวนยางไปทำอาชีพเสริม 1 แสนบาทต่อครัวเรือน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กลัวว่าถ้าเร่งจ่ายเกิด

## วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1, 5, 6 (2)

ผิดพลาดจะถูกตั้งกรรมการสอบ จึงสั่งการให้ทำให้เร็ว ถ้าเกิดการผิดพลาดจะต้องตรวจสอบย้อนกลับเรียกเงินคืนได้ โดยคาดว่าสิ้นปีจะต้องจ่ายแล้วเสร็จ

### ขงอุทกภัยชื้อน้ำยาทาหน้ายาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐได้เปิดเวทีกลางให้ทุกกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเรียกร้อง คือ คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ที่เคลื่อนไหวครั้งนี้ ก็มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการ แต่คงเป็นเพราะเห็นว่านโยบายรัฐออกมาแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำยังค่อนข้างช้าและไม่เข้าเป้าจึงออกมาเคลื่อนไหวในที่สุด

นายอุทัยกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าข้อเรียกร้องให้รัฐอุดหนุนราคายาง เช่น ยางแผ่นสูงถึง กก.ละ 80 บาท จากราคาปัจจุบัน กก.ละ 45 บาทคงทำได้ยาก ดังนั้น จึงได้เตรียมข้อเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนเกษตรกร โดยชื้อน้ำยาทาหน้ายางเพิ่มผลผลิตและปัยสำหรับต้นยาง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพราะน้ำยาทาหน้ายางจะเร่งปริมาณผลผลิตน้ำยางที่เกษตรกรกรีดยางออกมาถึง 2 เท่า วิธีการนี้ประเทศมาเลเซียใช้ได้ผลมานานแล้ว

### แนะคชช.คุย5เลือกการยาง

“ไม่ต้องห่วงว่าใช้น้ำยาทาหน้ายางผลผลิตออกมามากแล้วราคาจะตก วันนี้ราคายางไม่ตกไปมากกว่านี้แน่ ทั้งที่ชาวสวนยางมียางเท่าไร่ก็ขายได้หมด ไม่มีเหลือ ยางก้อนถ้วย หรือกระทั้งขี้ยางก็ยังขายหมด เพราะความต้องการยางมีมาก แต่ราคายางต่ำ เพราะราคานั้นถูกล็อกไว้จากตลาดซื้อขายล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ เป็นการซื้อขายกระดาษ ดังนั้นต้องเพิ่มปริมาณยางของเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ วันนี้ผลผลิตยางไทยยังน้อยเฉลี่ยไร่ละ 260 กก.ต่อปี ขณะที่มาเลเซียสูงถึงไร่ละ 450-500 กก.ต่อปี” นายอุทัยกล่าว

นายอุทัยกล่าวว่า อยากให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คชช.) เชิญบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ 5 บริษัท หรือที่เรียกกันในวงกว้างว่า 5 เลือกการยาง เข้าไปพบด้วย เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาที่มีปัญหาราคายางตกต่ำไม่เคยมีรัฐบาลไปพูดถึงพ่อค้ารายใหญ่กลุ่มนี้เลย ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่รู้เรื่องการซื้อขายและราคายางดีที่สุด เนื่องจากรับซื้อยางมากถึง 60% ของยางทั้งระบบ หรือรับซื้อปีละกว่า 2 ล้านตัน จากผลผลิตปีละประมาณ 4 ล้านตัน แต่ตอนนี้จะทราบมากกว่า รมช.เกษตรได้นัด 5 เลือกการยางเข้าพบแล้ว แต่คิดว่าอำนาจรัฐมนตรีอาจไม่พอ

กดดันพ่อค้ามีเงินมหาศาลได้

### สงขลา ร้องรื้อราคาว่าง 3 โล 100

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก ล่าสุดน้ำยางสดที่ส่งขลาคู่อยู่ที่ กก.ละ 35-37 บาท ชาวสวนบอกว่าราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 3 กก. 100 บาท เป็นราคาตกต่ำอย่างหนักในรอบหลายสิบปี ขณะที่ค่าครองชีพกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

นายกิตติศักดิ์ นวนาโย เกษตรกรชาวสวนยาง จ.สงขลา กล่าวว่า แม้รัฐบาลช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ก็ไม่ช่วยให้เหลืออะไรมากนัก เพราะช่วยไม่ตรงจุด เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องราคามากกว่า

“ขณะนี้แก่นนำชาวสวนยางสงขลาออกดูทำที่เตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องราคายาง เนื่องจากจะต้องคุยกับแนวร่วมชาวสวนยางหลายๆ กลุ่ม หากจะขับเคลื่อน เพราะขณะนี้ยังมีกฎอัยการศึกอยู่ ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนหากจะเคลื่อนไหว” นายกิตติศักดิ์กล่าว

### ทหารเขมูยงสุราษฎร์กร์

กรณีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี ในนามแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางบ้านล่องและพันธมิตร นำโดยนายไพโรจน์ ฤกษ์ดี นักรวมตัวชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธันวาคมนี้ เพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคายางพาราตกต่ำนั้นคืนหน้า

ล่าสุดนายไพโรจน์ ฤกษ์ดี ผู้ประสานงานและแก่นนำแนวร่วม กล่าวว่า หลังมีข่าวการเคลื่อนไหวของแนวร่วมได้รับการประสานจากทหารจังหวัดทหารบก (จทบ.) สุราษฎร์ธานี ให้ไปพบปะพูดคุยกับ ผบ.จทบ.สุราษฎร์ธานี เวลา 18.00 น. ที่ค่ายวิภาวดีรังสิต นครป้อมพร้อมกับแนวร่วมประมาณ 7-8 คนจะเดินทางไปพบ แต่ขออนุญาตเชิญสื่อมวลชนไปด้วย เชื่อว่าจะมีการลือค่อมตัวไว้ นอกจากนี้หลังแจ้งไปทางตัวแทนตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ว่าแนวร่วมของตนจะมีการเคลื่อนไหว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เรียกประชุมทันที และแจ้งมาว่าจะรับชื้อยางแผ่นในราคาน้ำตาลก่อน ส่วนเศษยางและน้ำยางจะช่วยให้หลัง แต่ทางแนวร่วมยืนยันต้องการค่าตอบแทนเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว ยางแผ่น 80 บาท น้ำยาง 70 บาท และเศษยาง 30 บาท

“กระแสทางโลกโซเชียลในตอนนี้ตอบรับ

มาหลายพื้นที่ ทุกอำเภอของสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นตัวจะเดินทางมาร่วมเรียกร้องในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการปิดถนนหลังยื่นหนังสือเสร็จจะรอคำตอบจากรัฐบาลเลย” นายไพโรจน์กล่าว

พล.ต.เกื้อกูล อินนาจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จะเชิญแก่นนำชาวสวนยางมาพูดคุยทำความเข้าใจ เห็นใจ

ชาวสวนยาง แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงของการใช้กฎอัยการศึกเกรงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนหากทำผิดกฎหมาย จึงเชิญแก่นนำมาทำความเข้าใจ ทางจังหวัดทหารบกไม่จัดกำลังเพื่อคุมฝูงชนแต่อย่างใด เชื่อว่าสามารถตกลงพูดคุยกันได้

(อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 5

### มือบียง

ล่าสุดเวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี ผู้ประสานงานและแก่นนำแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านล่องและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จะไม่มีการพูดคุยกับฝ่ายทหารจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ในค่ายวิภาวดีรังสิตตามที่มีการเชิญมา เนื่องจากเกรงจะถูกขอให้เลิกการชุมนุม จะไม่ปฏิบัติตามเจตนาของของชาวสวนยางที่ต้องการได้รับคำตอบจากรัฐบาล

### ประจวบนัดยื่นหนังสือ10ธ.ค.

นายธีรพงษ์ แก้วนวล ประธานเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า มติแก่นนำสวนยางระดับจังหวัดจะไม่เดินทางไปชุมนุมที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่จะนัดรวมตัวในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ที่ศาลาหมู่ 5 ริมถนนเพชรเกษม บ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปมอบให้รัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม และยืนยันว่าจะไม่มีการก่อเหตุรุนแรง หรือทำผิดกฎหมายระหว่างการประชุมตัวชุมนุมที่บริเวณดังกล่าว

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคายางดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กันยายน 2556 หลังจากมีการปิดถนนประท้วงที่ อ.บางสะพาน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตและการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ส่วนพื้นที่ปลูกใน อ.บางสะพานและบางสะพานน้อย อยู่ในที่ดินของรัฐ ที่ผ่านมามีมาตรการผ่อนปรนในบางสวน

## วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 5 , 6 (3)

### รายย่อย 16 จว. รอขยับหลังปีใหม่

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศักดิ์สฤกษ์ ศิริประศาสตร์ แกนนำมือบ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ ได้เปิดแถลงการณ์ชี้แจงกับสื่อมวลชน กรณีจะปิดถนนสี่แยกอันดามัน วันที่ 10 ธันวาคม ตามที่มีกระแสข่าวออกมานั้น เป็นการปล่อยข่าวของผู้เรียกร้องราคายางอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่กลุ่มที่เคยชุมนุมประท้วงปิดถนนหมายเลข 4 สี่แยกอันดามันครั้งที่ผ่านๆ มา ตนเข้าใจความเดือดร้อนของชาวสวนยาง แต่ยังไม่ประกาศชุมนุมขณะนี้ เนื่องจากต้องการให้ผ่านเดือนมกราคมไปก่อน แล้วต้นปีใหม่ หากราคายางไม่ดีขึ้น หรืออยู่ในกิโลกรัมละ 80 บาท จะประท้วงแน่นอน

นายศักดิ์สฤกษ์กล่าวว่า ได้เข้าประชุมกับรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาราคายางมาหลายครั้ง แต่หลังจากรัฐบาลประกาศจะประกันราคายาง กิโลกรัมละ 60 บาท ขณะนั้นราคายางอยู่ที่ 50 บาท แต่หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการออกมา ราคายางต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เป็นความล้มเหลวของรัฐบาล ส่วนหนึ่งมาจากกลไกข้าราชการปล่อยเกียรติว่างมาตลอด

### นครศรีฯ ถก ก. เกษตรก่อนรุก

นายทศพล ชวีบุตรอด ประธานสภาเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ตนพร้อมด้วยแกนนำจะเข้าพบ รมช. เกษตรฯ เพื่อเจรจารอบสอง หากนัดนี้ยังไม่มื่ออะไรดีขึ้น หลังปีใหม่เกษตรกรชาวสวนยางนครศรีธรรมราชจะลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้ง ส่วนจะต่อสู้ในรูปแบบไหน คบอบกไม่ได้ มีข้าราชการชี้ 8 หลายรายจะเข้ามาเป็นแกนนำหลักร่วมทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเรื่องยางพาราในภาคใต้ โดยจะร่วมกับ อบจ. ทั้ง 14 จังหวัดได้ นำยางพาราเป็นส่วนผสมกับยางมะตอยลาดถนนเพชรเกษมสาย 41 และถนนในภาคใต้ทุกสาย

### เหนือ-อีสาน รอดูยางได้ขยับ

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพาราสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า เครือข่ายแกนนำเกษตรกรยางพาราในภาคใต้เริ่มขยับตัวเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะนี้ยางแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละไม่ถึง 45 บาท ขณะที่ยางก้อนถ้วยราคากิโลกรัมละ 16-18 บาทเท่านั้น จากการประสานงานของแกนนำภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้ จะมีบางจังหวัดในภาคใต้เริ่มทำกิจกรรมเรียกร้องรัฐบาลเร่งหามาตรการกระตุ้นราคายางพาราแผ่นดิบให้ถึงกิโลกรัมละ 80 บาท เมื่อยางแผ่นดิบราคาสูงขึ้นแล้ว ยางก้อนถ้วยก็จะแปรผันตามไปด้วย

“สำหรับพะเยาและจังหวัดภาคเหนือ รวมถึง

อีสานเห็นร่วมกันว่า จะรอฟังผลการขับเคลื่อนของแกนนำยางพาราได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ก่อน หากการเจรจาขอราคาประกันกิโลกรัมละ 80 ไม่เป็นผล กลุ่มแกนนำเกษตรกรภาคเหนือและอีสานจะหารือเพื่อจัดหามาตรการเรียกร้องต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง” นายสายกล่าว

### เชี่ยงรายชี้ราคาขยับวันเดียว 2บ.

นายสุวิทย์ ใหม่วิ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ. เชียงราย กล่าวว่า ชาวสวนยางภาคเหนือ ยังไม่นัดหมายชุมนุม อาจมาจากราคายางพาราขยับสูงขึ้นจากเดิมยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 43 บาท เป็น 45 บาท ทำให้ราคายางก้อนถ้วยที่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือกว่าร้อยละ 90 ผลิตขายมีราคาสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท และยกยารอดูท่าทีของรัฐบาลก่อนว่า จะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างไรบ้าง แม้ราคายางพาราจะขยับขึ้นมาก็อีกกิโลกรัมละ 2 บาทภายในวันเดียว ไม่ทราบว่าจะมาจากสาเหตุใด แต่ก็ยังไม่คุ้มต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบชั้น 3 จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 64 บาท ส่วนยางก้อนถ้วยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง หากเกษตรกรจะอยู่ได้ราคายางก้อนถ้วยจะต้องสูงกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ทุกวันนี้ชาวสวนยางจ่ายอ้อมต้องกรีดยังชายแม้ราคาต่ำ เพราะอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำหรือค่าน้ำขากก็ยังมี แต่ต้องลงมือกรีดยเอง ส่วนคนที่ว่าจ้างแรงงานกรีดยนั้นจะขาดทุนทันที

“ก่อนหน้านี้ชาวสวนยางภาคเหนือเคยยื่นเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขไปยัง คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการได้ออกมา การจะยื่นหนังสือซ้ำคงไม่จำเป็น และชาวสวนยางภาคเหนือมีอาชีพหลักคือปลูกข้าวด้วย ทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่หากรัฐบาลยังไม่ช่วยเหลืออะไร ก็จำเป็นต้องออกมาชุมนุมร่วมกับทางภาคใต้ จะไม่ปล่อยให้ภาคใต้เรียกร้องเพียงลำพัง แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะดำเนินการในรูปแบบไหน” นายสุวิทย์กล่าว

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 14

## รัฐทุ่ม6พันล.พยุงยาง ชู้สอบภาษีบ.ส่งออก

“บิ๊กตู” เตรียมส่งตัวแทนเจรจามอบสวนยางนัดชุมนุมใหญ่ “หม่อมอุ๋ย” ชู 3 แรงข้อแก้ราคาตก “อานวย” สั่งระดมเงิน 6 พันล้าน ทุ่มซื้อยางทุกระบบสกัดมือ เล็งเพิ่ม 4 มาตรการ แก้ราคาตกต่ำ “ก.เกษตรฯ” ชูตรวจสอบภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่รับซื้อขายในตลาด

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่เกิดภาวะยางแห้งประเทศไทยจะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและนัดชุมนุมกดดันในวันที่ 9 ธ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันต้องส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ ขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ด้าน [อ่านต่อหน้า 14](#)

■ **ปู**

ต่อจากหน้า 1

เศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดขัดตอนทำให้เข้า ขณะนี้เรามี 3 แรงที่จะมาช่วยซื้อขายพาราเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นคือ 1.การให้สหกรณ์ซื้อ 2.การให้องค์การสวนยางซื้อ และ 3.แรงซื้อจากกลุ่มน้ำยางข้น โดยจะมีการอนุมัติครั้งสุดท้ายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

ด้าน นายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมออกมาตรการระยะสั้นอีก 4 มาตรการ เพื่อแก้ปัญหาทางพาราตกต่ำ คือ 1.การเร่งจ่ายเงินครบครวัลละ 1 พันบาท 2.ยุทธศาสตร์การซื้อเพื่อส่งออกและพยุงราคา 3.มาตรการให้สินเชื่อ 1 แสนบาท ให้เกษตรกรกูไปทำอาชีพเสริม และ 4.การพัฒนาตลาด เชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมามาจะสามารถช่วยให้ราคายางสูงขึ้น ส่วนกรณีที่เกิดกรณีเกษตรกรสวนยางจะเข้ามากดดันรัฐบาล ก็ขอให้รอดูมาตรการระยะสั้นก่อนยืนยันเห็นผลเร็วๆ นี้ แต่หากจะมอดนก็พร้อมพูดคุยชี้แจงตลอดเวลา

นอกจากนี้ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการระยะสั้นเข้าซื้อขายพาราในราคานำตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 6 พันล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรกแซงราคา

นอกจากนี้จะมีการวางแผนซื้อขายวันต่อวันเพื่อให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสาเหตุที่ส่งผลให้ยางพาราตกเกิดจากกลุ่มธุรกิจผูกขาดซื้อขายยางพารารายใหญ่ หรือห้าเสือ ไม่เข้าไปรับซื้อขายในตลาด จึงส่งผลให้ราคายาง

ตกต่ำ โดยจะมีการเจรจาให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาช่วยรับซื้อขายโดยเร่งด่วน หากไม่ให้ความร่วมมือจะมีการส่งกรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบด้านภาษีและสต็อกยางของบริษัทที่มีการส่งออกทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีความสามารถในการส่งออกโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายดำเนินธุรกิจผ่านกลุ่มสหกรณ์เพื่อหลบเลี่ยงภาษี



## อย่าขายฝันชาวสวนยาง

หลังจากสหพันธ์ชาวสวนยางภาคใต้ออกมาเตรียมชุมนุมใหญ่ วันอังคารที่ 9 ธ.ค.57 ส่วนจะมีการชุมนุมกันจริงๆ หรือไม่นั้น ผมไม่สามารถตอบได้ เพราะได้ปิดต้นฉบับตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่เรื่องนี้ น่าสนใจตรงที่ว่า หลังจากที่ห้องเกษตรกรชาวสวนยางออกอาการฮึมๆ ว่าจะมาชุมนุมกัน

### ก็ดูเหมือนว่าจะถึงหน้ารัฐบาล !!

โดยเฉพาะบรรดาบิกๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าอย่างจัง เพราะปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางได้ จึงไม่แปลกที่ "นายอำเภอยะดีเส" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะออกข่าวสยบความเคลื่อนไหวของมือบ๊อง ด้วยการ

### แปลงร่างเป็น "เสียบุญทุ่ม" !?

สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนยาง (อสย.) ใช้มาตรการระยะสั้นเข้าซื้อยางพาราในราคาน้ำตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 6 พันล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณ

### ในการแทรกแซงราคาขาย !!

แต่ที่แน่ๆ เงินกองทุนทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาได้ใช้

ซื้อออกไปแล้ว 200 ล้านบาท แต่ยังไม่ขยับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย "นายอำเภอยะดีเส" ระบุว่า ในวันนี้ต้องลงมือบุกเข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์ การซื้อราคานำและจัดระเบียบการซื้อขายให้ถูกรับ ถูกเวลา และสถานที่

### แถมคาดว่าจะน่าจะเอาอยู่ !?

ที่จะไม่ทำให้ราคายางตกลงไปต่ำกว่านี้ และยังคงจะทำให้ราคา ขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลได้ในปลายปีนี้ ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม สัปดาห์ที่แล้วใช้ไปแล้ว 200 กว่าล้านบาท ในการเข้าซื้อยางแผ่นดิบรมควัน จากตลาดกลาง แต่ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการซื้อทั้งจากตลาด

### รวมถึงจากสถาบันเกษตรกรด้วย !!

โดยซื้อตั้งแต่หน้ายางดิบ เอามาแปรรูป และซื้อยางแผ่นดิบ พร้อม ยอมรับว่า ตอนนี้อย่าง 3 เรื่องพร้อมกัน คือ 1.บุกซื้อ สร้างยุทธศาสตร์ การซื้อให้เต็มระบบ 2.เงินช่วยเหลือพันทมา ต้องส่งไปให้เกษตรกรเร็วที่สุด เพื่อใช้จับจ่ายช่วงปีใหม่ 3.กระบวนการถดถอยราคาเกษตรกร ต้องใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยางเข้าดูแลอย่างจริงจัง

### เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร !?

โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาดวันนี้ 50 บาทต่อ กก. สำหรับ ยางแผ่นดิบรมควัน ส่วนชนิดอื่น 40 กว่าบาท และหน้ายางดิบ 38 บาท ซึ่ง จะวางแผนการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยประชุมทางไกลผ่านวอร์รูมเพื่อ ติดตามสถานการณ์ราคายางจากตลาดกลางตลอดทุกชั่วโมง ตั้งแต่ตลาด เปิดจนถึงปิดตลาด

### เพื่อกำหนดราคารับซื้อในราคาน้ำตลาด !?

ที่สำคัญ "นายอำเภอยะดีเส" ยังมั่นใจว่าหลังจากใช้มาตรการเข้าซื้อ จะ ทำให้ราคายางขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วนกรณีที่แกนนำเกษตรกรสวนยางจะ เข้ามากดดันรัฐบาลนั้น ก็ขอให้รอดูมาตรการระยะสั้นก่อน แล้วยืนยันเห็น ผลเร็วๆ นี้ แต่หากจะมากพร้อมพุดคยชี้แจงตลอดเวลา ถือเป็นอีกเรื่องที่น่า สนใจว่าจะเป็นการยื้อเวลาขายฝันให้เกษตรกร ..เพชรรพญา.. ชาวสวนยางหรือไม่ครับ...???

E-mail : pethpaya@yahoo.com



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 8

## จีนตั้งรกรากในไทย

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พบกับตัวแทนของรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือของไทยกับจีนในด้านอุตสาหกรรมยางพารา เบื้องต้นมีภาคเอกชนของจีนให้ความสนใจที่จะมาเปิดโรงงานผลิตล้อยางและยางรถยนต์ในไทยจำนวน 8 ราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้มีบริษัทเอกชนของจีน 2 รายที่มีแผนในการจัดตั้งโรงงานที่ชัดเจนและได้เข้ามาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ของไทยเพื่อขอการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขอื่นๆ ในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้ว

หลังจากนี้ไทยกับจีนจะมีความร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อส่งเสริมการแปรรูปน้ำยางพาราดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยไทยมีโครงการที่จะพัฒนานิคมยางพาราเช่นเดียวกับที่ประเทศจีน



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 8

## จีนขมหนักลงทุนตั้งโรงงานยาง

นายอำนาจ ปะติเสรมข. เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปหรือความร่วมมือของไทยกับจีนในด้านอุตสาหกรรมยางพารากับตัวแทนของรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศจีน โดยร่วมคณะไปกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในเบื้องต้นมีภาคเอกชนของจีนให้ความสนใจที่จะมาเปิดโรงงานผลิตล้อยางและยางรถยนต์ในประเทศไทย 8 ราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันต่อปี โดยมีบริษัทเอกชนของจีน 2 ราย ที่มีแผนในการจัดตั้งโรงงานที่จัดเจนและได้เข้ามาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ของไทยแล้ว เพื่อขอการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขอื่นๆ ในการจัดตั้งโรงงาน

“หลังจากนี้ไทยกับจีนจะมีความร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อส่งเสริมการแปรรูปน้ำยางพาราดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งไทยมีโครงการที่จะพัฒนานิคมยางพารา เช่นเดียวกับที่ประเทศจีนได้มีการจัดตั้งนิคมยาง หรือ “รับเบอร์

วัลเลย์” ขึ้นที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตง ประเทศจีน ซึ่งจะทำให้มีภาคเอกชนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีนักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 50 ราย” ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เจรจากับรัฐบาลจีนให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ จากประเทศไทย ซึ่งจีนกำลังจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนยางธรรมชาติที่ผสมในผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ใหม่เพื่อเป็นการกีดกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์จากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกยางคอมปาวด์ไปขายยังประเทศจีนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้จากการเจรจาเบื้องต้นจีนยอมที่จะใช้เงื่อนไขเดิมในการนำเข้ายางพาราจากไทย

อย่างไรก็ตาม ในการเจรจากับจีนไม่ได้มีการหารือถึงเรื่องขายยางในสต็อก ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ราคายางพาราขยับตัวดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าราคาภายในปีนี้จะขยับขึ้นไปใกล้เคียงกับโลกริมละ 60 บาท ใกล้เคียงกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 11 (1)

## ทุ่ม6พันล.ไล่ซื้อยาง หม่อมอ้อยซัดไอโม่ อันผลผลิต!-ปิดให้80บาท/กก.

อ่านต่อหน้า 11

### ทุ่ม6พันล.ไล่ซื้อยาง หม่อมอ้อยซัดไอโม่

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - ภาคีเครือข่ายสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ยันส่งทีมกดดันรัฐบาล ระบุพร้อมเจรจา จัดทัพปักหลักชุมนุมที่สุราษฎร์ธานี ยืนยันขอ 80 บาทต่อ กก. สิ้นให้เวลานานพอแล้ว ด้าน "หม่อมอ้อย" อ้างเหตุผลสวาทัดทำแก้ปัญหาล่าช้า ไม้ระบบราชการอืดอาด เห็น 3 แวงซื้อ "สหกรณ์-องค์การสวนยาง-กลุ่มนำยางขึ้น" เติรมขง กรม.ทันที บูด "ไอโม่" อันผลผลิตโวกระชาราคาได้แน่ แต่ปิดให้ 80 บาทตามที่ขอ ด้าน ก.เกษตรฯ เพิ่งตื่น เท 6 พันล้านมาขึ้นเรื่อยๆ ทวีงลค้ดมือบเข้ากรุง ระบายเงินไร่ละพันห้า ขณะที่ "บิ๊กโต้ง" วอนชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาล-คสช. อย่าพึ่งก้อมือบ โทะปัญหาเกิดมานานขอเวลาแก้ไข ส่วน "อ้ายบั้ง" ตะเพิด "หม่อมอ้อย" แก้ปัญหาทางหลวง ยู "ประยุทธ์" ไซว์ฝีมือเอง

วานนี้ (8 ธ.ค.) รายงานข่าวจากภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มนำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ (คยป.) แจ้งว่า ในวันที่ 9 ธ.ค.จะส่งตัวแทนเข้าเจรจากับรัฐบาลถึงมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จะชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นว่า จะไม่อดทนอีกต่อไป เพราะขณะนี้ราคายางตกต่ำถึงขั้น 3 กิโลกรัม 100 บาท ซึ่งที่ผ่านมาชาวสวนยางให้เวลารัฐบาลมานานแล้ว โดยเฉพาะข้อเสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางกิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งสามารถช่วยเหลือชาวสวนยางได้ทุกคน แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับแล้วยังขยายในสต็อก 2.1 แสนตัน ซ้ำเติมให้ราคา

ยางตกต่ำลงไปอีก

ทั้งนี้ การชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายไพโรจน์ ฤกษ์ดี ชาวสวนยางพาราและนายความ ซึ่งจะเปิดเวทีชี้แจงความเดือดร้อนของชาวสวนยางพารา และเรียกร้องราคาเศษยางกิโลกรัมละ 30 บาท นำยางดิบ 70 บาท และยางแผ่น 80 บาท เพราะความช่วยเหลือของรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ครอบคลุมไร่ละ 15 ไร่ ไม่ทำให้ราคายางดีขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนได้

โดยทาง คยป.ยืนยันว่า การชุมนุมไม่มีการเมืองเข้าข้อ และเป็นกระหือ่นปัญหาและความเดือดร้อนอย่างแท้จริง เพราะขณะนี้ราคาน้ำยางสดเหลือกิโลกรัมละ 33-34 บาท เศษยาง 14-15 บาท และยางแผ่นดิบ 38-39 บาท

### "อ้อย" ดัน 3 แวงซื้อกระชาราคา

วันเดียวกัน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างมากว่า รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดที่ขึ้นตอนมากเลยทำให้ช้า ขณะนี้เรามี 3 แวงที่จะมาช่วยซื้อยางพาราเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น แวงแรกคือ การให้สหกรณ์ซื้อ โดยเริ่มซื้อมาตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งก็สามารถช่วยให้ราคากระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง แวงที่สอง คือการให้องค์การสวนยาง (อสย.) รับซื้อ ซึ่งมีขั้นตอนอนุมัติค่อนข้างมาก ทำให้เพิ่งอนุมัติและลงมือซื้อจริงๆได้เพียง 10 วันเท่านั้น ขณะนี้กำลังเร่งซื้ออยู่ และแวงที่สามคือ แวงซื้อจากกลุ่มนำยางขึ้น เพื่อไปซื้อน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งก็มีขั้นตอนการอนุมัติมากเช่นกัน โดยจะมี การอนุมัติครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.

"ทั้ง 3 แวงนี้ บังเอิญทำงานได้ไม่พร้อมกัน อย่างที่เราได้เสนอไปตั้งแต่แรก ถ้าเราเสนอแล้วมีการอนุมัติตั้งแต่แรก ป่านนี้ราคายางพาราขึ้นไปนานแล้ว ดังนั้นต้องให้เวลานิดหนึ่ง ที่ช้าเพราะติดขัดที่ขั้นตอนเยอะ บางทีผมก็เอือมเหงื่อเหมือนกัน แต่ผมไล่จนขึ้นตอนต่างๆหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม คงไม่ได้ราคาที่ 80 บาทต่อกิโลกรัมตามที่เกษตรกรเรียกร้อง มันต้องค่อยๆ ซื่อไป" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

### ไอโม่ระบบซัดแก้ไขปัญหาไม่ทัน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผลผลิตยางพาราออกม้น้อย ซึ่งตนไม่ทราบว่ามีใครอื่นตลาดไว้ เพราะยางพาราเคยออกทุกปี 4 ล้านตัน แต่ปีนี้จากการที่มีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจมา จนถึงสิ้นฤดูมีปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการแน่นอน

"ไม่รู้ใครอื่นตลาดไว้ แต่ไม่เป็นไรดีที่เราซื้อขึ้นให้ได้ ตอนนี้เร่งซื้อแล้ว เราก็ต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่า เรามีความตั้งใจจะเร่งซื้อขึ้น" รองนายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากวันนี้ไปแล้วราคายางพาราจะดีขึ้นหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า น่าจะดีขึ้น เพราะ 3 แวงพร้อมแล้ว ส่วนตัวเสียตายหากตอนแรกทำได้ทั้ง 3 แวง ไม่มีการตั้งคำถามกันมาก ก็ออกมาตั้งแต่แรกแล้ว และราคาก็ขึ้นไปนานแล้ว

### กษ.ทุ่ม 6 พันล้านกู้เงินซื้อทั้งระบบ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อสย. ใช้มาตรการระยะสั้นแก้ไขปัญหาราคาในราคาน้ำตาลเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรกแซงราคายาง โดยก่อนหน้านั้นได้มีการนำเงินจากกองทุนมูลนิธิกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ใช้ซื้อยางพาราไปแล้ว 200 ล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ราคายังไม่ขยับตัวขึ้น

นายอานวยเปิดเผยว่า ในวันนี้ต้องลงมือบุกเข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อราคาน้ำตาลและจัดระเบียบการซื้อให้ถูกรื่อง ถูกเวลา และสถานที่ ซึ่งจะไม่ทำให้ราคายางตกลงไปต่ำกว่านี้ และคาดว่าจะทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลได้ไปปลายปีที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยสัปดาห์ที่แล้วใช้ไปแล้ว 200 กว่าล้านบาทในการเข้าซื้อยางแผ่นดิบรวมคืนจาก



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 11 (2)

ตลาดกลาง

“ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการซื้อขายจากตลาดและจากสถาบันเกษตรกรด้วย โดยซื้อตั้งแต่หน้ายางดิบ เอามาแปรรูป และซื้อยางแผ่นดิบ”

### “อำนวยการ” พร้อมจับเข้าคุยแกนนำ

นายอำนวยการกล่าวอีกว่า ตอนนี้อย่างไรก็ตาม 3 เรื่องพร้อมกัน คือ 1. บุคลากร 2. เงินช่วยเหลือ 3. เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ต้องส่งไปให้เกษตรกรเร็วที่สุด เพื่อใช้จับจ่ายช่วงปีใหม่ โดยยอมรับว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางพาราล่าช้า เพราะต้องตรวจสอบข้อมูลของชาวสวนยางรายใหม่กว่า 50,000 รายชื่อ และ 3. กระบวนการตรวจราคาเกษตรกร ต้องใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 เข้าดูแลอย่างจริงจังทำให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาดวันนั้น 50 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับยางแผ่นดิบธรรมดา ส่วนชนิดอื่น 40 กว่าบาท และหน้ายางดิบ 38 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ตนจะวางแผน

การเข้าซื้อขายวันต่อวัน โดยประชุมทางไกลผ่านวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาจากตลาดกลางตลอดทุกชั่วโมงตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงปิดตลาด เพื่อกำหนดราคาซื้อขายในวันถัดมา

“ขณะนี้ราคายางแผ่นดิบธรรมดาอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม มันใจว่าหลังจากใช้มาตรการเข้าซื้อจะทำให้ราคายางขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วนกรณีที่แกนนำเกษตรกรสวนยางจะเข้ามากดดันรัฐบาลนั้น ก็ขอให้รอดูมาตรการระยะสั้นก่อน ยืนยันเห็นผลเร็วๆ นี้ แต่หากจะมา ผมก็พร้อมพูดคุยชี้แจงตลอดเวลา ทั้งนี้จะประสานตัวแทนชาวสวนยางพารา 16 จังหวัด เพื่อหารือร่วมกัน แต่รัฐบาลไม่สามารถรับซื้อในราคาต่อกิโลกรัมละ 70-80 บาท ตามที่เรียกร้องได้” นายอำนวยการ

### “บิ๊กโต่ง” วอนเห็นใจรัฐบาล

ด้าน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวแสดงความเห็นต่อการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางว่า เป็นเรื่องปากท้องของประชาชน ซึ่งรัฐบาลเข้าใจ และได้รับทราบถึงปัญหาโดยตลอด จึงอยากขอความกรุณาจากประชาชนที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับความพึงพอใจให้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ แต่ประชาชนก็ต้องอยู่ในขบวนการ และปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เรื่องราคายางพาราที่รัฐบาลพยายามทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ราคายางพาราจะดีขึ้น เพราะขณะนี้มีการนำยางพาราใช้ ทั้งในและต่างประเทศ

### “บั้ง” ตะเพิด “อู่” ไร่ก็แก้ปัญหาน้ำ

ขณะที่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าการที่ชาวสวนยางนัดเคลื่อนไหวกว้างใหญ่ รัฐบาลต้องโทษตัวเองที่แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ให้เงินไร่ละพันบาทไม่ช่วยอะไร ชำร่วยยังได้เงินไม่ครบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลต้องรีบออกมาชี้แจงโดยด่วน มิฉะนั้น หากมีการชุมนุมสถานการณ์อาจจะรุนแรงได้ เนื่องจากขณะนี้มีการประกาศกักตุนยางอยู่ ตนเกรงว่าชาวบ้านที่ไม่รู้โอโทษเห็นจะพลอยทำพลอยฝนไปด้วย ตนอยากถามไปถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธรทำอะไรอยู่ ถ้าไม่มีความสามารถแก้ปัญหาที่ออกมาบอกตรงๆ อย่าไปสร้างความหวังให้ชาวบ้าน ■



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 3

## แนวรบยางพาราเขย่าบัลลังก์ ‘บิ๊กตู่’

เสียงโอดโอยจากเกษตรกรกลายเป็นปมร้อนกระตุกเรตติ้งรัฐบาลอีกระลอก หลังชาวสวนยาง ทนความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำไม่ไหว ประกาศชุมนุมกดดันรัฐบาล หวังกระตุกฯลฯ ให้รับรู้ถึงความทุกข์ยากของเกษตรกร

งานนี้ “สุนทร รักษ์รงค์” แกนนำชาวสวนยางผู้พิพากได้และเครือข่ายคนกรีดยาง 17 จังหวัดภาคใต้ บรรยายความรันทดในชีวิตว่า ราคายางตกต่ำสุดในรอบ 40 ปี เหลือไม่ถึง 40 บาทต่อกิโลกรัม คนกรีดยางลำบากมากไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อนมให้ลูกกิน หากราคายางลดลงเหลือ 3 โด 100 ได้เออมือบชาวสวนยางหลังปีใหม่แน่นอน รับรองได้ว่ากฏอัยการศึกก็เอาไม่อยู่

“สุนทร” เสนอว่า รัฐบาลควรนำข้าวในโกดังที่มีจำนวนมาก มาแจกให้เกษตรกรชาวสวนยางกินดีกว่าจะเก็บไว้เฉย ๆ เพราะตอนนี้คนกรีดยางไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีพแล้ว

ขณะที่ “อุทัย สอนหลักทรัพย์” ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ร่วมดอกฝากล่าวว่า มาตรการพยุงราคาของรัฐบาลอนุมัติในวงเงินกว่าหลายหมื่นล้านบาท จนบัดนี้หลายมาตรการยังไม่คืบหน้า แม้แต่การจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ขณะนี้จ่ายไปไม่ถึง 1 หมื่นครัวเรือน จากเกษตรกรสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 8.5 หมื่นครัวเรือน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการได้

เป็นความรันทดของเกษตรกรที่ทนสันเนื้อประดาตัวในยุคของแพง ยางถูก ลูกอด รดถูกยึดจนผูกคอตและเผาตัวตายเพื่อหนีความทุกข์ไม่ไหว จึงต้องออกมาชุมนุมกดดัน โดยไม่สนกฏอัยการศึก

งานนี้ “มือบสวนยาง” เล่นแรง นัดชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศ



9 ธ.ค. เวลา 09.00 น. พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงโทษและปลดผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งรองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกจากตำแหน่ง

ร้อนถึง “รมต.ยาง” อย่าง “อานวน ปะติเส” ที่เข้าวินทั้งเก้าอี้ รมช.เกษตรฯมาหมาด ๆ แคมเปญมีอำนาจเช่นเอกสารอย่างเป็นทางการเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกับกุมขมับ

เพราะหากเปิดแนวรบยุทธศาสตร์ด้านราคายางพุ่งทะยาน จะเจอกับ ต่อใหญ่ ทั้งสงครามตลาดยางกระดาษ หรือตลาดล่วงหน้า ที่ต้องต่อสู้ด้วยยุทธศาสตร์การเมืองข้ามชาติ โดยเฉพาะการทำcounter trade กับประเทศจีน และการสร้างตลาดซื้อขายจริง หรือ spot market ทั้งเจอกับสภาพเศรษฐกิจตลาดโลกที่กำลังซบเซา ราคาน้ำมันตกทำให้ราคายาง

สังเคราะห์ถูกตาม จนถึงราคายางพาราดีงเหวไปด้วย

ทั้งหมดนี้ยังไม่หนักเท่ากับพฤติกรรม เกียรติวัง ของกลุ่มข้าราชการที่ใช้ความนิ่งสงบความเคลื่อนไหว นิ่งแบบไม่รู้สติภาพปัญหา ไม่เดินหน้าแก้ไข ประหนึ่งรออำนาจใหม่ของจริงที่จะมาจากการเลือกตั้ง

แม้ “รมต.ยาง” อย่าง “อานวน” จะเดินหนักลุย จัดมาตรการระยะสั้นพยุงราคาไม่ให้หลุด 40 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยการเทเงิน 6 พันล้านบาท ให้ อสย. บุกเข้าซื้อยางทุกระบบ พร้อมเปิดห้องวอร์รูมสู้พ่อค้ากระดาษ วางแผนเข้าซื้อวันต่อวัน หวังดันราคายางขึ้น 60 บาทต่อกก.ปลายปี

แต่ถ้าข้าราชการยังคงเกียรติวัง รัฐบาลคงได้ยับถอยหลังเก็บของกลับบ้านแน่นอน.



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 3

## เตลีฟิวส์

### การประชุมที่ห้ามได้ยาก

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่บริหารประเทศครบ 6 เดือน เมื่อเร็วๆ นี้ มีคะแนนความพอใจถึง 8.5 จากเต็ม 10 โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 83 มีความพอใจ แม้มีบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว แต่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ถ้ามองอีกไม่ถนัด ตัวแทนสภาการยางแห่งประเทศไทย ก็จะเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลเสนอให้แก้ไขราคาขางคดค้ำ เพราะมาตรการฟุ้งราคาขางเงินหลายหมื่นล้านบาทยังปฏิบัติไม่ได้จริง ด้วยข้ออ้างติดขัดกฎระเบียบ พร้อมกันก็เริ่มมีการนัดชุมนุมเรียกร้อง ทั้งที่ทราบดีว่า ภายใต้ประกาศกฏอัยการศึกจะกระทำไม่ได้ก็ตาม

#### ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดย 2 - 3 ปีมานี้

ราคาลดลงเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ ช่วงเดือน ก.ย. 2556 ประมาณ กก.ละ 72 บาท แต่ปัจจุบันเหลือน้อยกว่า 40 บาท ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลประกาศมาตรการ รวมถึงการแต่งตั้งให้มีรัฐมนตรีดูแลเป็นการเฉพาะก็ยังไม่สำเร็จ อย่งไรก็ดี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคา มีผลจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและจากประเทศผู้ซื้อ แต่การที่รัฐบาลเคยให้คำมั่นว่าจะดึงราคาให้ขึ้นไปถึง กก.ละ 60 บาท ทั้งยังจะชดเชยเงินให้อีกไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งยังไม่เกิดผลจริง ย่อมเป็นแรงกดดันต่อเกษตรกรที่น่าเห็นใจยิ่ง

#### พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่า “จะส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ” ในขณะที่ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวหาว่า ขอความกรุณาจากประชาชนที่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจ ได้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหา เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกกระยะหนึ่ง ราคายางอาจจะดีขึ้น ส่วนนายอานวย ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการด่วนใช้มาตรการระงับขึ้นค่าซื้อยางพาราในราคามัดตลาด เพื่อแก้ไขปัญหายางอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง 6 พันล้านบาท ทั้งนี้เงินกองทุนมีอยู่ 2 หมื่นล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว 200 ล้านบาท แต่ราคาก็ยังไม่ขยับตัวขึ้น

#### ปัญหาราคายาง มีผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลก

ที่รัฐบาลไทยพยายามหาทางแก้ไข โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานวางแนวทางพัฒนาขางพาราทั้งระบบไว้ 11 โครงการ มีวงเงินสินเชื่อผู้ประกอบการ 15,000 ล้านบาทสนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมขาง 10,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปขาง 5,000 ล้านบาท รวมทั้งการพัฒนาตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นทุน ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันดำเนินการ ทั้งนี้ ควรพิจารณาเร่งรัดให้กระชับและจับใจ การที่ยังไม่ปรากฏผลทางบวกจนต้องประทั่งในครั้งนี้ แสดงว่าสิ่งที่เตรียมไว้ยังไม่ได้ทำให้เห็นจริง



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 14 (1)

## ผวามือบขยาย รัฐทุ่ม6พันล้าน

### รีบแทรกแซงราคา แกนนำล้นชุมนุม ไม่กลัวอัยการศึก!

ผวามือบสวนยางบุกกรุง  
รมช.เกษตรฯ สั่งเทบ 6,000  
ล้าน แทรกแซง ♦ อ่านต่อหน้า 14

มือบขยาย □ ต่อจากหน้า 1

ราคาเข้าซื้อทุกระบบ จัดมาตรการระยะสั้น  
วางแผนวันต่อวันพุงราคาไม่ให้หลุด 40 บาท  
ต่อกก. แกรมเป็ดวอรัมสู่พ่อค้าคนกลาง หัวคัน  
ขึ้นกิโลละ 60 บาทก่อนถึงสิ้นปี ขณะที่  
แกนนำมือบสวนยางชุมนุมพลเคลื่อนไหว  
ใหญ่ทั่วประเทศ จ.ตรัง แจกใบปลิว-คิดป้ายคัด  
เอาต์ ประกาศสู้ตายไม่สนกฎอัยการศึก ล้น  
เครือข่ายเคลื่อนไหวเข้ากรุงยื่นขอประกันราคาไม่ต่ำ  
กว่ากก.ละ 80 บาท ด้านอดีต ส.ว.เนาะทางแก้  
ราคาขงลิ่งเหว ใช้ยางพารา 30 เปอร์เซ็นดีไป  
เป็นส่วนผสมสร้างถนน-สนามกีฬา-อิมเนเซียม  
หลัง อบจ.สงขลา ประกาศใช้แล้วเป็นแห่งแรก  
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ จ.ตรัง ผู้สื่อข่าว  
รายงานว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการ  
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาพารา  
ของพาราคต่ำจากรัฐบาล ด้วยการแจกใบปลิว  
รวมทั้งติดตั้งป้ายคัดเอาต์ไว้ตามทางแยกของ  
ถนนสายต่าง ๆ หลายจุด เพื่อชักชวนเกษตรกร  
ชาวสวนยาง ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่าง  
หนักออกมาร่วมแสดงพลังให้เห็นถึงความเดือด  
ร้อนสื่อไปยังรัฐบาล โดยระบุข้อ ความในใบปลิว  
และป้ายคัดเอาต์ว่า “ยางถูก ขั้วแพง แผลงไม่  
ได้? คนตรังอีดาย คนได้อีสัญพันธุ์ กำหนดนัด  
รวมพลวันที่ 10 ธ.ค. ที่บริเวณสี่แยกอันดามัน  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง คนตรังกันได้ลงขันเดิมพัน  
อนาคตลูกหลาน” แต่อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่  
ภาครัฐได้สั่งให้เก็บใบปลิวและป้ายคัดเอาต์  
ทั้งหมด นอกจากนี้ กองอำนาจการรักษากฎ  
มั้นคงภายใน(กอ.รมน.) จ.ตรัง ได้ออกหนังสือ  
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมการ  
ชุมนุมดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสี  
หายแก่ทางจังหวัด และผิด พ.ร.บ.กฎอัยการศึก

ว่าที่ ร.ต.สิงห์สยาม มุกดา แกนนำ  
ชาวสวนยางรายหนึ่ง กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่  
ชาวสวนยางต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องว่ามาตรการ  
หรือนโยบายที่รัฐบาลช่วยเหลือชาวสวนยางใน  
ช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ได้ผล ทั้งปัจจัยการผลิตหรือ  
แผนแก้ปัญหะชาว ขณะนี้ปัญหาอยู่ในภาวะ  
วิกฤติ ราคาขงลิ่งเหวเหลือ กก.ละกว่า 30 บาท  
เท่านั้น โดยชาวสวนยางต้องการให้รัฐบาลมี  
มาตรการพุงหรือแทรกแซงราคาขงให้เร็วที่สุด  
และต้องให้อยู่ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 80  
บาท ส่วนจะมีมาตรการหรือมีมาตรการอื่นที่จะ  
ชดเชยได้ก็ดีกว่านี้เราก็พร้อมจะยอมรับ แต่วันนี้  
เราจะออกเดินทางเคลื่อนไหวอย่างสันติเพื่อให้  
รัฐบาลรู้ว่าชาวสวนยางอยู่ไม่ได้แล้ว

“ส่วนเรื่องกฎอัยการศึกน่าจะใช้กับคน  
ที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ หรือคนที่เป็นภัยต่อความ  
มั่นคง ประชาชนที่เดือดร้อนและแสดงความ  
เดือดร้อนก็ไม่มัน่าจะเป็นปรปักษ์กับรัฐ เห็นว่า  
เป็นมุมสะท้อนที่ดีเพื่อให้รัฐได้ฟังความเดือด  
ร้อนและหาทางแก้ปัญหาหว่านกันมากกว่า อย่า  
ใช้กฎอัยการศึกในการปิดหูปิดตาหรือปิดปาก  
พวกเรา ขณะนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาขู่ ชาวสวนยาง  
ทั้งหมดก็จะตาย เพราะจะอดตายอยู่แล้ว ฉะนั้น  
หากจะตายด้วยกฎอัยการศึก เราก็พร้อมจะแลก  
แต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยืนยันว่าจะทำด้วยความ  
บริสุทธิ์ ไม่มีอาวุธ ไม่มีกรปิดถนนชุมนุมเรียก  
ร้อง และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแน่นอน โดยจะ  
เคลื่อนไหวขบวนออกมารับฟังความคิดเห็นของชาว  
บ้านในชุมชนต่าง ๆ จากนั้นก็จะเดินทางไป  
สมทบกับชาวสวนยางในจังหวัดอื่นต่อไป” ร.ต.  
สิงห์สยาม กล่าว

ขณะที่ นายสุนทร รัชชรงค์ แกนนำ  
แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางพารา ได้โพสต์ข้อ

ความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันที่ 9 ธ.ค.นี้  
เวลา 09.00 น. ขอประกาศให้แนวร่วมกู้ชีพ  
ชาวสวนยางเคลื่อนไหวใหญ่ทุกจังหวัดทั่วทั้ง  
ประเทศ ด้วยเหตุที่รัฐบาลนี้ได้รับการจัดการ  
แก้ไขปัญหาวิกฤติราคาขงพาราคต่ำอย่างผิด  
วิธี ใช้งบประมาณเป็นเงินเกือบ 6 หมื่นล้าน  
บาท แต่ไม่สามารถทำให้ราคาขงสูงขึ้นมาได้  
และผลประโยชน์ก็ไม่ได้ตกไปถึงพี่น้อง  
ชาวสวนยาง ทำให้ชาวสวนยางหลายรายสิ้น  
เนื้อประดาตัว เนื่องจากของแพง ยางถูก ถูก  
อด รกถูกยึด ต้องผูกคอตายเพื่อหนีความ  
ทุกข์ขมมาแล้ว

“วันที่ 9 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. พวกผม  
จะเดินทางไปเจรจากับนายกรัฐมนตรี หากไม่ให้  
พบก็จะยื่นหนังสือให้รัฐบาลซื้อในราคาเป้าหมาย  
กก.ละ 80 บาท โดยออกเป็นพันธบัตรรัฐบาล  
40 บาท จากส่วนต่างราคาตลาด ซึ่งรัฐจะใช้เงิน  
เพียงกว่า 4 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ไม่ถึง 6 หมื่น  
ล้านบาทที่เตรียมขงเงินไว้ คิดว่าให้เงินจำนวนนี้  
ถึงเกษตรกรตัวจริงดีกว่าเอาไปให้ทางอ้อมผ่าน  
สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ กว่าจะถึงมือ  
เกษตรกร อดตายกันหมดแน่ นอกจากนี้ ได้  
ประสานไปยังแกนนำชาวสวนยางทุกจังหวัดให้  
ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 9-10 ธ.ค. หาก  
รัฐบาลไม่ยอมรับข้อเรียกร้อง ก็จะมีมาตรการ  
กดดันอื่น ๆ ต่อไป” นายสุนทร กล่าว

นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรและ  
สหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ได้สั่งการควมให้  
องค์กรสวนยาง(ออสย.)ใช้มาตรการระยะสั้นแก้  
ข้อขงพาราในราคาน่าตลาด เพื่อแก้ไขปัญห  
ราคาขงลิ่งเหว โดยใช้เงินกองทุนรักษา  
เสถียรภาพราคาขง วงเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่ง  
ไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรก



## วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 14 (2)

แข่งราคาขาย โดยที่ผ่านมามีเงินกองทุนฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท ไปใช้ซื้อยางแล้ว 200 ล้านบาท แต่พบว่าราคาขายก็ยังไม่ขยับตัวขึ้น

“วันที่ต้องลงมือบุกเข้าซื้อยางทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อราคามาและจัดระเบียบการซื้อให้ถูกเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งน่าจะเอาอยู่ คาดว่าจะไม่ทำให้ราคาขายตกลงไปมากกว่านี้ อีกทั้งจะทำให้ราคาดีขึ้นไปตามเป้าหมายได้ก่อนสิ้นปี ก.ล.ละ 60 บาท โดยสัปดาห์ที่แล้วได้ใช้เงินกว่า 200 ล้านบาท ไปซื้อยางแผ่นดิบรมควันจากตลาดกลาง แต่ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการซื้อทั้งจากตลาดและจากสถาบันเกษตรกรด้วย โดยซื้อตั้งแต่ยางดิบเอามาแปรรูป และซื้อยางแผ่นดิบ ตอนนี้มีทำ 3 เรื่องพร้อมกัน คือ 1. บุกซื้อ สร้างยุทธศาสตร์การซื้อเต็มระบบ 2. เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ต้องส่งไปให้ชาวสวนยางเร็วที่สุดเพื่อให้ทันใช้ช่วงช่วงปีใหม่ และ 3. การกดราคาเกษตรกร ต้องใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง เข้าไปดูแลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาด ซึ่งขณะนี้ยางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 50 บาทต่อกก. ส่วนยางชนิดอื่นราคาสูงกว่า 40 บาท และน้ำยางดิบอยู่ที่ 38 บาทต่อกก.” นายอำนาจ กล่าว

รมช.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า จะวางแผนการเข้าซื้อยางวันต่อวัน โดยประชุมทางไกลผ่านวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาขายจากตลาดกลางตลอดทุกชั่วโมง เพื่อกำหนดราคารับ

ซื้อในราคามักตลาด มั่นใจว่าหลังจากใช้มาตรการนี้จะทำให้ราคาขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วนกรณีมือเบงเกษตรกรสวนยางจะเข้ามากดดันรัฐบาลให้ช่วยขายยางขาดทุน และไม่ให้ขายยางในสต็อก โดยระบุว่า เป็นเหตุทำให้ราคาขายตกต่ำ ก็ขอให้รอดูมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อน แต่หากชาวสวนยางจะเดินทางมาดั้นด้นพร้อมจะชี้แจงตลอดเวลา ซึ่งการเข้าซื้อแทรกแข่งราคาเพื่อหมุนเวียนขายนำเงินมาซื้อใหม่ก็ต้องระบายขายออกไปต่างประเทศ ไม่ว่าขงเก่าหรือใหม่ก็จะไม่เก็บไว้ให้เป็นภาระของรัฐอีกต่อไป

อีกด้านหนึ่ง พ.ต.อ.ธรรมนูญ ใฝ่ใจ ผกก.วิเคราะห์ข่าว ประจำกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 8 อดีต สว.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงปัญหาของพาราตกต่ำว่า ขณะนี้ราคาของพาราตกต่ำลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นวิกฤติที่พูดกันว่า “ราคาของ 3 โล 100” ที่น่าเป็นห่วงก็คือประเทศที่ซื้อพาราจากไทยมากที่สุดก็คือ จีน แต่อีก 3-4 ปีจากนี้ จีนจะสามารถกรีดยางพาราที่ปลูกในประเทศตนเองได้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นจุดวิกฤติที่สุดของพาราไทย เราเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 หรือ 2 ของโลก แต่หากขายไม่ได้ ไม่มีคนซื้อ ราคา ก็จะตกกลงไปเหลือ กก.ละ 20 บาทก็เป็นได้

“วิธีการแก้ไขปัญหาที่กลุ่ม ส.ว.กว่า 20 จังหวัดที่มีการปลูกยางพาราต้องการเสนอมีเพียงข้อเดียวโดด ๆ คือให้รัฐบาลพิจารณาแก้กฎระเบียบการสร้างถนน สนามกีฬา ยิมเนเซียม หรือโครงการที่ต้องราคาขงมะดอยทั้งหมด

ให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาวิจัยไว้เรียบร้อยแล้วว่าการใช้ยางธรรมชาติผสมทำถนน หรือลู่วิ่งสนามกีฬา หรือยิมเนเซียมต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ดี มีคุณภาพมากกว่าการราคาขงมะดอยที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะมีความยืดหยุ่น หากเป็นถนนจะไม่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ อายุการใช้งานก็นานกว่า ซึ่งขณะนี้ทางอบจ. สงขลา ได้นำแนวทางนี้ไปใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางมะดอยเป็นจังหวัดแรกแล้ว ที่สำคัญหากใช้แนวทางนี้รัฐบาลไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ใช้ยางพาราที่เหลือในสต็อก 2.1 แสนตันมาดำเนินการ” พ.ต.อ.ธรรมนูญ กล่าว.



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 6 (1)

# เกษตรกรฯ สักกึดมืออบย่างบุก อด 6 พันล้านบาท

## โวลันปีตันราคาเตะ 60 บาท แกนนำตอกหน้า-ลั่นไม้ทน จิบิกตุ่ส่งปลด'อัย-ปีติพงค์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายสุนทร รัชย์รงค์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยชุมพรในฐานะแกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ขอประกาศให้

▶▶▶ ต่อ : มืออบย่าง - หน้า 6

### มืออบย่าง

แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เคลื่อนไหวใหญ่ทั่วประเทศทุกจังหวัด ด้วยเหตุที่รัฐบาลได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำอย่างผิดวิธี ใช้งบประมาณเป็นเงินเกือบ 5 หมื่นล้านบาท แต่ไม่สามารถทำให้ราคายางสูงขึ้นได้และผลประโยชน์ไม่ได้ตกไปถึงชาวสวนยาง ซึ่งหลายรายสิ้นเนื้อประดาตัวของแพง ยางถูก ลูกอด รถถูกขีดยุคคอก และเผาตัวตาย ฆ่าตัวตาย เพื่อหนีความทุกข์ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ได้เสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางกิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาลมาตรการนี้

ช่วยเหลือชาวสวนยางได้ทุกคน แต่รัฐบาลไม่สนใจ ยังคงคือด้านใช้วิธีการเดิม ไม่ได้ผลแล้ว ยังไม่ทบทวน มีหน้าซ้ำ ยังทำการขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน อย่างไม่ดูทางลม ยิ่งทำให้ราคายางตกต่ำลงเข้าไปอีกเวอร์กรม!

### จิปลดรองนายกฯ-รรมว.เกษตรฯ

“ชาวสวนยางจะไม่ทนอีกต่อไป ขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้วิธีการที่แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางเสนอและนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาถึงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไร้ความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ตั้งแต่ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ และ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รรมว.เกษตรและสหกรณ์ ยิ่งถ้าถอดถอนออกจากตำแหน่ง และเปลี่ยนตัวได้ยิ่งดีเพราะทั้งสองเป็นอดีตปลัดกระทรวง ที่มีวิสัยทัศน์แบบข้าราชการทำงานเชิงรุกไม่เป็น ด้วยความสามารถไม่มีความเหมาะสม ที่จะเป้นแม่ทัพยางพาราในสงครามตลาดล่วงหน้า ที่ต้องต่อสู้ด้วย

ยุทธศาสตร์การเมืองข้ามชาติ โดยเฉพาะการทำ counter trade กับประเทศจีน และการสร้างตลาดซื้อขายจริง หรือ spot market”

### แกนนำนำดลถก 9 ธ.ค. จูไม่แก้เจอดี

ขณะที่ นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดใต้ (คยป.) เผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 ตนพร้อมคณะได้เดินทางไปพบกับรมช.เกษตรฯ เพื่อยื่นหนังสือให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาปัญหาราคายางพาราตกต่ำให้ได้โดยเร็วที่สุด พร้อมกับหารือแนวทางและยุทธศาสตร์ยางฉบับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด แต่กลับพบว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นถึงความสำคัญโดยการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ แถมยังมีการเดินหน้าขายยางพารา 2.1 แสนตัน ที่มีอยู่ในสต็อกจนเป็นเหตุให้ราคายางพาราเกิดการปั่นป่วนอย่างหนัก จนตกต่ำลงมาถึง 3 กิโลกรัม 100 บาท ทำให้ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างไม่เคยเกิดขึ้น ทางคณะได้พูดคุยกัน มีมติว่าวันที่ 9 ธ.ค. แกนนำคยป.ทั่วทุกพื้นที่ จะเดินทางเข้าพบกับ รมช.เกษตรฯอีกครั้ง เพื่อเจรจาแนวทางการแก้ไขปัญหารอบสุดท้าย โดยจะให้เวลา 2 เดือน ในการแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอีกครั้ง หากภายในเวลาที่กำหนด รัฐบาลไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้พร้อมยัง อยู่และยางในสต็อก เอาไปขายเด็ดขาด





วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 6 (2)

**‘บิกคิว’ ลั่นส่งคนเจรจาชาวสวนยาง**  
วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภากรยางแห่งประเทศไทย จะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและนัดชุมนุมกดดันในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า “เรื่องนี้ต้องคุยกัน เกี่ยวต้องส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ” เมื่อถามว่าจะส่ง นายอานวย ปะดิเส ร มช. เกษตรและสหกรณ์ลงไปพูดคุยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบสั้นๆ ว่า “ใครมีหน้าที่ก็ต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ”

**ทุ่มอัดเงินพันล้านพยุงราคายาง**  
ด้าน นายอานวย ปะดิเส ร มช. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนยาง (ออสย.) ใช้มาตรการระยะสั้น เข้าซื้อยางพาราในราคานำตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 6 พันล้านบาท ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณในการแทรกแซงราคายาง โดยเงินกองทุนทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท โดยได้ใช้ซื้อยางไปแล้ว 200 ล้านบาท ในการเข้าซื้อยางแผ่นดิบรมควันจากตลาดกลาง แต่ยังไม่ขยับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

**โอดวันราคายางสิ้นปีขึ้น 60 บาท**  
วันนี้ต้องลงมือบุกเข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อราคานำและจัดระเบียบการซื้อให้ถูกเรื่องเวลาและสถานที่ น่าจะเอาอยู่ ที่จะไม่ทำให้ราคายางตกลงไปต่ำกว่านี้ คาดจะทำให้ราคาขึ้นไปอยู่เป้าหมายของรัฐบาลได้ในปลายปีนี้ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ จะทำ 3 เรื่องพร้อมกัน คือ 1.บุกซื้อสร้างยุทธศาสตร์การซื้อให้เต็มระบบ 2.เงินช่วยเหลือรายบาทต้องส่งไปให้เกษตรกรเร็วที่สุดเพื่อใช้จับจ่ายช่วงปีใหม่ 3.กระบวนการราคายางเกษตรกร ต้องใช้ฟ.ร.บ.ควบคุมยาง เข้าดูแลอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยพ่อค้าต้องรับซื้อในราคาตามตลาดวันนี้ 50 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับ

ยางแผ่นดิบรมควัน ส่วนชนิดอื่น 40 กว่าบาท และน้ำยางดิบ 38 บาท” นายอานวย ย้ำ **ตั้งถ่วงวอร์รูม-พร้อมชี้แจงเสมอ**  
ร มช. เกษตรฯ ยังย้ำว่าได้วางแผนการเข้าซื้อยางวันต่อวันจะประชุมทางไกลผ่านวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ราคายางจากตลาดกลาง ตลอดทุกชั่วโมง ตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงปิดตลาด เพื่อกำหนดราคารับซื้อในราคานำตลาด ขณะที่ราคายางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 50 บาท มั่นใจว่าหลังจากใช้มาตรการเข้าซื้อจะทำให้ราคายางขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วนที่แกนนำเกษตรกรรสวนยางจะเข้ามากดดันรัฐบาลให้ช่วยขยายขนาดทุนและไม่ให้ขายยางในสต็อกเพราะเป็นเหตุทำให้ราคายางตกนั้น ขอให้รอมาตรการระยะสั้น ยืนยันเห็นเร็วๆ นี้ แต่หากจะมา ก็พร้อมพูดคุยชี้แจงตลอดเวลาซึ่งการเข้าซื้อแทรกแซงราคาเพื่อหมุนเวียนขายนำเงินมาซื้อใหม่จึงต้องระบายนอกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยางเก่า หรือยางใหม่จะไม่เก็บไว้ให้เป็นภาระรัฐอีกต่อไป

**โอดเพิ่งนั่งรมต.ไว 2 สัปดาห์ขึ้น 60**  
“การแก้ปัญหา จะล่าช้าหรือไม่ขึ้นจริงๆ แล้ว ผมเพิ่งมารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ผ่านมาเป็นที่ปรึกษา ร มช. เกษตรฯ แต่อีก 2 สัปดาห์จะได้เห็นราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม กลไกทั้งหมดเริ่มระดมกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าซื้อทั้งระบบ จากนั้นต้องจับตาดูสถานการณ์วันต่อวันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันเกม ยังมีเงินเหลืออีกเยอะที่จะจัดการเรื่องนี้ กลไกพร้อมแล้ว ทั้งองค์การสวนยาง(ออสย.) มีออเดอร์ส่งมอบให้ประเทศจีนเดือนละ 2 หมื่นตัน ทั้งหมด 2 แสนตัน โดยสหกรณ์สามารถทำสัญญาซื้อขายระยะยาวได้เลย เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจระบบพร้อมกับให้เงินกู้ 1 หมื่นล้าน กับสถาบันเกษตรกรซื้อน้ำยางชันโดยมีคณะกรรมการควบคุมยางในปริมาณผลผลิตยางปีละ 4 ล้านตัน เพื่อจัดสรรกับภาคเอกชนที่จะช่วยซื้อให้เกิดความสมดุลในตลาด” นายอานวย ย้ำ **ขุนคลังดัน 3 แรงซื้อช่วยสวนยาง**

ขณะที่ น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีที่ชาวสวนยางนัดชุมนุมวันที่ 9 ธ.ค. เรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือปัญหาราคายางพาราตกต่ำว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดที่ขั้นตอนเยอะทำให้ช้า โดยมี 3 แรง ที่จะช่วยซื้อยางพาราเพื่อทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นแรงแรกคือการให้สหกรณ์ซื้อ เริ่มซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วจะช่วยให้ราคายางกระโดดขึ้นมาได้บ้าง แรงที่ 2 คือ การให้องค์การสวนยางซื้อแต่ยังมีขั้นตอนอนุมัติเยอะเหลือเกิน เพราะเพิ่งอนุมัติลงมือซื้อจริงๆ ได้เพียง 10 วันเท่านั้น และแรงที่ 3 แรงซื้อจากกลุ่มน้ำยางชันเพื่อไปซื้อน้ำยางธรรมชาติ ก็มีขั้นตอนการอนุมัติยาวจะเสนอให้กรม.อนุมัติครั้งสุดท้ายวันที่ 9 ธ.ค. หากทั้ง 3 แรง ได้อนุมัติตั้งแต่แรก ปานนี้ราคายางพาราขึ้นไปนานแล้วจึงต้องให้เวลานิดหนึ่งให้ช้า เพราะติดขัดที่ขั้นตอนเยอะมาก แต่คงไม่ได้ในราคาที่ 80 บาทตามที่มีการเรียกร้อง ทุกอย่างต้องค่อยๆ ซื้อไป ขณะนี้ยางออกน้อยใครอื่นตลาดไว้ ก็ไม่รู้ ปกติยางออกออกทุกปี 4 ล้านตัน ปีนี้หลังเข้าหน้าหนาวไปสำรวจมาจนถึงสิ้นฤดูเลย มีปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน น้อยกว่าความต้องการแน่นอน ไม่มีใครอื่นตลาดแต่ไม่เป็นไรเดียวเราซื้อขึ้นให้ได้ ตอนนี้เริ่มซื้อแล้วเราก็ต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่าเรามีความตั้งใจที่จะเร่งซื้อขึ้น **ดันสินเชื่อโรงงานยาง-ยกราคาน้ำยาง**  
ด้าน นายจักรมณต์ ผาสุกานิช ร มช. อุตสาหกรรม กล่าวว่าการช่วยเหลือปัญหาราคายางพาราตกต่ำทางกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือโรงงานแปรรูปยางพารา ส่วนที่ 1 สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชันวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อยางส่วนเกินออกจากระบบ คาดจะทำให้สามารถดูดซับปริมาณยางได้ประมาณ 2 แสนตัน ส่วนที่ 2 สินเชื่อผู้ประกอบการ



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 6 (3)

ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท คาดจะทำให้ปริมาณการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนตันต่อปี โดยจะเสนอเข้ากรม. วันที่ 9 ธ.ค.นี้ แล้วจะเร่งดำเนินการเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้ได้เร็วที่สุด มันใจจะช่วยดูดซับปริมาณยางพาราส่วนเกินออกจากตลาด และยกระดับราคายางพาราได้ในส่วนหนึ่ง

### ปิ้งจี'หม่อมอ้อย'ลาออกแก๊ยงเหลว

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีชาวสวนยางนัดเคลื่อนไหวกวใหญ่ทั่วประเทศกดดันรัฐบาล วันที่ 9 ธ.ค. จากปัญหาราคายางพาราคต่ำ ว่ารัฐบาลต้องโทษตัวเอง ที่แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ให้เงินไร่ละ 1 พันบาท ไม่ช่วยอะไรซ้ำยังได้ไม่ครบรัฐบาลต้องรีบออกมาชี้แจงโดยด่วน มิฉะนั้นวันวายแน่ ตอนนี้มีภักฎัยการศึกษาอยู่เกรงชาวบ้านถูกลงโทษไปด้วย อยากฝากถามถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ที่ดูแลรับผิดชอบว่าทำอะไรอยู่ ถ้าไม่มีความสามารถแก้ปัญหา ก็ออกบอกรตรงๆ อย่าไปสร้างความหวังให้ชาวบ้านแล้วควรพิจารณาตัวเองให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน คงถึงเวลาที่นายกฯต้องโชว์ฝีมือเพราะท่านบอกว่าทุกเรื่อง



# ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

## เร่รุกวิฤติยางพารา

**ส**ถานการณ์วิฤติราคายางพาราที่ดิ่งเหวอยู่  
ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อรายได้  
ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปทั่วทุกภาค  
เพราะขณะนี้พืชเศรษฐกิจชนิดนี้มิได้เป็นอาชีพหลัก  
ของภาคใต้เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้กระจายไปทั่วทุกภาค  
ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสาน

มีข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานนักวิชาการคณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน  
แนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมีข้อมูล  
ที่น่าสนใจเรื่องปัจจัยที่กระทบกับเกษตรกรชาวสวน  
ยางพารา เช่น ต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยเมื่อ  
เทียบกับประเทศผู้ผลิตยาง พบว่าในปี 2555 สูงสุดที่  
กิโลกรัมละ 2.2 เหรียญสหรัฐ หรือ 65 บาท (ยางแผ่น  
ดิบ)

ในขณะที่มาเลเซียอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.50 เหรียญ  
สหรัฐ หรือประมาณ 45 บาท อินโดนีเซียอยู่ที่กิโลกรัม  
ละ 1.70 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 54 บาท กัมพูชา,  
เวียดนาม และลาวอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.20 เหรียญสหรัฐ  
หรือประมาณ 36 บาทตามลำดับ

ขณะเดียวกัน มาตรการงดเก็บเงิน CESS จากผู้  
ส่งออก ที่เสนอเพื่อลดต้นทุน 3 บาทนั้น คิดว่าเกษตรกร  
ไม่น่าจะได้ประโยชน์มาก เนื่องจากในระบบตลาดเสรี  
ผู้ซื้อยางจะทราบต้นทุนยางพาราลดลงไปที่โลกรัมละ  
3 บาท ส่งผลให้ผู้ซื้อจะพยายามกดราคา ไม่สามารถ  
ควบคุมผู้ซื้อยางพาราได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการซื้อกับ  
เกษตรกรโดยตรงหรือผ่านกลุ่มโดยตรง (direct trade)

และสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คือ ปริมาณ  
ยางพาราที่ล้นตลาด เนื่องจากในปี 2557 เป็นปีที่ไทย

จะมีผลผลิตยางเพิ่มจากโครงการ 1 ล้านไร่ และอีก 2  
ล้านไร่ที่อยู่นอกโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบ  
ต่อราคายางพาราแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นรัฐบาลจกต้องพิจารณา  
ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ และให้ความสำคัญเพื่อทำความเข้าใจ  
มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มากกว่า  
การออกมาใช้ชอกฏหมายห้ามปรามชาวสวนยางที่  
เตรียมการเคลื่อนไหว โดยควรนั่งทบทวน ระดมสรรพ  
กำลังทรัพยากรมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ชาวสวน  
ยางมากกว่า

เนื่องจากการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ของเครือ  
ข่ายชาวสวนยางที่กำลังจะมีขึ้นนั้น ทางหนึ่งก็เพื่อให้  
รัฐบาลแก้ไขปัญหาในเชิงรุก มากกว่าวนอยู่ภายใต้เงื่อนไข  
ของระบบข้าราชการ หรือปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังไป  
เรื่อยๆ จนกระทั่งชาวสวนไม่สามารถทนต่อสภาพที่เข้า  
สู่วิฤติมากขึ้นทุกวัน

ขณะเดียวกัน ในเบื้องต้นรัฐบาลควรมีความชัดเจน  
ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้านี้ เพื่อ  
พยุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะปล่อยให้แย่กว่า  
ที่เป็นอยู่

ข้อเสนอของชาวสวนยางที่ประกาศแนวทาง  
หรือข้อเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเบื้องต้นช่วยเหลือ  
ชาวสวนยางได้ทุกคน ไม่ว่าจะประกันยางพาราไว้  
ที่ 80 บาท ซึ่งการรับซื้อก็ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างเป็น  
เงินสดก็ดี หรือจะชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล  
ก็ได้

เหล่านี้เป็นข้อเสนอโดยตรงของชาวสวนยางที่อยู่  
ในสถานการณ์วิฤติ รัฐบาลจะต้องเร่งพูดคุย ทำความ  
เข้าใจ และต้นตัว จะทำได้หรือไม่ก็ต้องมีการพูดคุยหา  
จุดสมดุล มากกว่าจะพูดว่าต้องรอ หรืออ้างการใช้มาตรการ  
ทางกฎหมายมาข่มขู่หากมีการเคลื่อนไหว

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจกต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์  
ยางพาราอย่างเป็นระบบและบูรณาการ มิฉะนั้น  
ความเดือดร้อนครั้งนี้จะซ้ำรอยยาวนานที่หมดหวัง จน  
กลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งกับชาวสวนยางพารา  
ในประเทศไทย.



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 10 (1)

## กล่อมมือบยาง‘อู๋’เข็น3แรงซื้อ

**ไทยโพสต์** ● นายฯ และหัวหน้า คสช.ส่งคนลงพื้นที่กล่อมมือบสวนยาง “หม่อมอู๋” เข็น 3 แรงซื้อ “สหกรณ์-องค์การสวนยาง-กลุ่มน้ำยางข้น” ช่วยเกษตรกร เล็งเสนอกรม.วันอังคารนี้ บ่นขึ้นตอนเยอะ-คำถามเยะ ทำให้การช่วยเหลือช้า แจม “ไอ้โม่” อันตลาตยพารา วอลันจะทำให้ราคาขึ้นได้แน่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำว่า เรื่องนี้ต้องคุยกัน เดียวต้องส่งคนลงไปพูดคุยทำความเข้าใจ

ขณะที่ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า มีความเป็นห่วงเพราะเป็นเรื่องปากท้องของประชาชน ซึ่งรัฐบาลเข้าใจและได้รับทราบถึงปัญหา มาโดยตลอด จึงอยากขอความกรุณาจากประชาชนที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับความพึงพอใจ

อ่านต่อหน้า 10

### กล่อมมือบยาง

แต่ก็ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ แต่ประชาชนก็ต้องอยู่ในขบวนการ และปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ด้วย ทั้งนี้เรื่องราคายางพารา รัฐบาลพยายามทำให้ราคาสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งราคาก็จะดีขึ้น เพราะขณะนี้มีการนำยางพารามาใช้ทั้งในและต่างประเทศ

“รัฐบาลขอความเห็นใจ เพราะปัญหาราคายางพาราตกต่ำไม่ได้เพิ่งเกิด แต่เป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว จึงขอความกรุณามือบสวนยางและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าใจ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจ

กับประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและพยายามแก้ไขอยู่”

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลายอย่างติดที่ขึ้นตอนเยอะเลยทำให้ช้า ขณะนี้เรามี 3 แรงที่จะมาช่วยซื้อยางพาราเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาทรกล่าวว่า แรงแรกคือ การให้สหกรณ์ซื้อ โดยเริ่มซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้ว ซึ่งก็สามารถช่วยให้ราคายางกระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง แรงที่สองคือ การให้องค์การสวนยางซื้อ ซึ่งบังเอิญมันมีขึ้นตอนอนุมัติเยอะเหลือเกิน ซึ่งที่อนุมัติและลงมือซื้อจริงๆ ได้เพียง 10 วันเท่านั้น ขณะนี้กำลังเร่งซื้ออยู่ และแรงที่สามคือ แรงซื้อจากกลุ่มน้ำยางข้น เพื่อไปชื้อน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งก็มีขึ้นตอนการอนุมัติยาวเช่นกัน โดยจะมีการอนุมัติครั้งสุดท้ายในวันนี้

“ทั้ง 3 แรงนี้มันเงื้อง่างงานได้ไม่พร้อมกันอย่างที่เรารู้ได้เสนอไปตั้งแต่แรก ถ้าเราเสนอแล้วมีการอนุมัติตั้งแต่แรก ป่านนี้ราคายางพาราขึ้นไปนานแล้ว ดังนั้นต้องให้เวลานิดหนึ่ง ที่ช้าเพราะติดขัดที่ขึ้นตอนเยอะจนเมื่อเหมือนกัน บางทีผมก็เมื่อ ตอนนั้นหมดแล้ว ผมไล่จนขึ้นตอนต่างๆ หมดแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีคำถามมากมายขนาดนี้ คำถามเยอะเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ตามคงไม่ได้ราคาที่ 80 บาทตามที่เกษตรกรเรียกร้องหรอก มันต้องค่อยๆ ชื้อไป ขณะนี้ยางออกน้อย ซึ่งใครอันตลาตได้ผมก็ไม่รู้ เพราะยางเคยออกทุกปี 4 ล้านตัน แต่ปีนี้จากการที่มีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจมาจนถึงสิ้นฤดู มีปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการแน่นอน ไม่รู้ใครอันตลาตแต่ไม่รู้ใคร เร็วๆ เราซื้อชื้อขึ้นให้ได้ ตอนนี้เร่งซื้อแล้ว เราก็ต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่าเรามีความตั้งใจ ที่จะเร่งซื้อขึ้น”

ม.ร.ว.ปรีดิยาทรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากวันที่ 9

ธ.ค.ไปแล้ว ราคายางพาราจะดีขึ้นหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาทรกล่าวว่า น่าจะดีขึ้นเพราะ 3 แรงพร้อมแล้ว

“ผมก็เสียคยเหมือนกัน ถ้าเสนอตอนแรกให้ทำ 3 แรง ถ้าไม่ตั้งคำถามกันมากก็ออกมาตั้งแต่แรกแล้ว มีคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกิน ตั้งกันจนกลัวไปหมด ตอนนี้อยู่หมดแล้ว ตอนนี้ได้ 2 แรง เหลือแค่แรงที่ 3 ถ้าออกพร้อมกันแต่แรกก็ขึ้นไปนานแล้ว ไม่เป็นไร เติมนที่เรารู้เต็มที่ วันนี้ก็อยู่อยู่ เสนอไป 3 แรงแต่ได้มาแรงเดียว พอแรงที่ 2 ชื้อมาได้วันสองวันก็มีการตั้งคำถามอีก ส่วนแรงที่ 3 เราจะเคลียร์ได้ในวันพรุ่งนี้ ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วจะเอาเข้า กรม.”

เมื่อถามว่า ในวันพรุ่งนี้ (9 ธ.ค.) ที่จะมีการสวนยางมา ใครจะเป็นคนไปเจรจา ม.ร.ว.ปรีดิยาทรกล่าวว่า ไม่ต้องเป็นห่วงมันไม่ได้อยู่แล้ว เราคุยกันตลอด คุยกันด้วยความจริงใจ อธิบายให้เขาเห็นว่าขึ้นตอนเป็นอย่างไร ช้าเพราะอะไร ซึ่งชาวสวนยางก็เข้าใจและเห็นใจ ความจริงผมอัดอั้นกว่าทุกคนก็ เสนอไป 3 แรง ได้แรงแรกก่อน แรงที่สองซื้อไปได้วัน สองวันก็มาตั้งคำถามกันอีก ก็หยุดอีกเดือนหนึ่ง พอแรงที่สามก็สามารถเคลียร์ได้ แต่ก็ได้พรุ่งนี้อีก ซึ่งก็เคลียร์เสร็จแล้ว และตนจะเสนอเข้า กรม.พรุ่งนี้เลย ขอให้รออีกนิด

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากราคายางพาราในประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ที่กดดันให้ราคายางพาราตกต่ำทั่วโลก ในวันที่สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนยาง (ออสย.) ใช้มาตรการระยะสั้นเข้าชื้อยางพาราในราคาน้ำตาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง กำหนดเป้าหมายมารับชื้อยางเดือนละ 3 แสนตัน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 9 แสนตัน จากเงินกองทุนทั้งหมดจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาได้ใช้ชื้อออกไปแล้ว 230 ล้านบาท แต่



วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน้า 1 , 10 (2)

ราคายังไม่ขยับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  
“ดังนั้น ในวันนี้จึงต้องลงมือบุก  
เข้าซื้อทุกระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์การซื้อ  
ราคาน้ำ และจัดระเบียบการซื้อให้ถูกเรื่อง  
ถูกเวลาและสถานที่ ซึ่งเชื่อว่าราคายางจะ  
ไม่ตกลงไปกว่านี้ และคาดว่าจะทำให้  
ราคาขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลได้  
ในเดือนนี้ที่ 60 บาทต่อ กก. ซึ่งเมื่อสัปดาห์  
ที่แล้วใช้ไปแล้ว 230 ล้านบาทในการซื้อ  
ยางแผ่นดิบรมควันจากตลาดกลาง แต่  
ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการซื้อ ทั้งจาก  
ตลาดและจากสถาบันเกษตรกรด้วย โดย  
ซื้อตั้งแต่ น้ำยางดิบเอามาแปรรูป และซื้อ  
ยางแผ่นดิบ”  
รมช.เกษตรฯ ระบุด้วยว่า จะวาง  
แผนการเข้าซื้ออย่างวันต่อวัน โดยประ  
ชุมทางไกลผ่านวอร์รูมเพื่อติดตามสถาน  
การณ์ราคาจากตลาดกลาง ตลอด  
ทุกชั่วโมงตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงปิดตลาด  
เพื่อกำหนดราคารับซื้อในราคาน้ำตลาด  
ขณะนี้ราคาจากแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 51  
บาท และราคาจากแผ่นดิบอยู่ที่ 45 บาท  
มั่นใจว่าหลังจากใช้มาตรการเข้าซื้อจะ  
ทำให้ราคาขยับตัวขึ้นแน่นอน ส่วน

กรณีแกนนำเกษตรกรสวนยางจะเข้ามา  
กดดันรัฐบาลนั้น ก็ขอให้รอดูมาตรการ  
ระยะสั้นก่อน ยืนยันเห็นผลเร็วๆ นี้ แต่  
หากจะเข้ามากองกรุงเทพฯ ก็พร้อมพูดคุย  
ชี้แจงตลอดเวลา  
ด้านนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  
แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่  
ชาวสวนยางนัดเคลื่อนไหวกว้างใหญ่ทั่วประเทศ  
กดดันรัฐบาลในวันที่ 9 ธ.ค. สืบ  
เนื่อง จากปัญหาวิกฤติราคาขายพารา  
ตกต่ำนั้น รัฐบาลต้องโทษตัวเองที่แก้  
ปัญหาไม่ถูกจุด ให้เงินไร่ละพันบาทไม่  
ช่วยอะไร ช้ำยังได้ไม่ครบ รัฐบาลต้อง  
รีบออกมาชี้แจงโดยด่วน มิฉะนั้นวันวาย  
แน่ ตอนนี้มีภักดิ์อยู่การศึกษาคือ เก่งกว่าชาว  
บ้านที่ไม่รู้วิธีไหนดีไหนจะพลอยฟ้าพลอย  
ฝนไปด้วย ตนอยากถามไปถึง ม.ร.ว.ปรีดิ  
ยารักษ์ ที่ดูแลรับผิดชอบว่าท่านทำอะไร  
อยู่ ถ้าไม่มีความสามารถแก้ปัญหาที่ออก  
มา บอกตรงๆ อย่าไปสร้างความหวังให้  
ชาวบ้าน แล้วท่านก็พิจารณาตัวเองให้  
คนอื่นมาทำหน้าที่แทน คงถึงเวลาที่ท่าน  
นายกฯ จะต้องโชว์ฝีมือ เพราะท่านบอก  
ว่ารู้ทุกเรื่อง.